
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป  2561 

วันที่  3  กรกฎาคม  2561 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

รายชื่อผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1. นางจิตรา  หมทีอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (2) 

3. นายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

4. นายวิทูร     เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

5. นายณรงค  พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

6. นายสุรจิต   บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

7. นายวิโรจน  กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

8. นายกิติรัตน    ภัทรปรีชาสกลุ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

9. นายชวน    กรณีย   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอบรรพตพสิัย 

10.  นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

11. นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

12. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอลาดยาว 

13. นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

14. นายอรรถพร   แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

15.  นายสุรวิทย  ฤทธ์ิฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

16. นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

17.  ร.ต.ต.วรจําเรญิ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

18.  นายสมบูรณ   สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

19.  นางธนิดา   ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

20. นางบุญลือ    สงเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

21. นายขาว   พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

22. นายยงยุทธ   สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟา 

23. นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเกาเลี้ยว 

24. นายเกรียงรบ   หนูคํา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมตาบง 

25. นายชวฤทธิ์   วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมเปน 
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   ฝายบริหาร 

1. นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2. นางสีไพร    โกธรรม   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

3. นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

4. นางบุณยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

5. นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

6. นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง 

7. นางสาวอราม  วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

8. นายสันติ    จันทรเผบิ   ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย 

9.  นางสิริพร    บริรักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

10. จาเอกเอกราช   กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

11. นางนัจวนันท  พีระญาอานนท หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน   

12. นายอภิรกัษ   อุนใจ   ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหนาฝายการประชุม 

2.  นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3. นายปกิต   อายุวัฒน   หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

4. นายนิมิต   ยืนยง   หัวหนาฝายเครื่องจักรกล   

5. นายกิตติศักดิ์   ไกรเนตร  หัวหนาฝายนิติการ 

6.  นายปโยรส  ปุญฤทธ์ิ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ   

7. นายเกษณี   จันทรหอม  หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

8. นางจุฑารัตน   ทองหยิบ  หัวหนาฝายจัดหาประโยชน 

9. นายไพฑูรย   ตรงเที่ยง  หนวยวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

10.พลตรี ดร. ศิลปานันต   ลํากูล  หนวยวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

11.นายมนู   สิงหเรือง   หนวยวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

12.นายเมธาวิน    เจริญนาวี  หนวยวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

13.นางสาวแพรภัทรา   จุติเดชาโชติ ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 

14.นางสาวพิมพชนก   ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

15.นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปขํานาญการ 

16.นางสาวอาภาพร    ชํานาญหมอ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

17. นางธนัญ   วรรณฤกษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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18. นางสาวสุกญัญา   อยูสิงห  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

19.นางสาวสุพิชญา   กุลนาพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

20. นางอุไร     ศิรินทรวงษ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

21. นางจันทนา    ผดุงจิตต  หัวหนาฝายการเงิน 

22. นางพันธวดี      เฟองจันทร  เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

23. นางจันทรเพญ็    ศาสตรศรี  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

 

ผูลาประชุม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1. นายภราดร  อุดมการเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค  (1)  

2. นายกวี    อัศวรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมอืงฯ 

3. ด.ต.ธงชัย  วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมอืงฯ 

4. นายสมชาย   ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมอืงฯ 

5.นายเผชิญ    พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

6. นายธีรพันธ    ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 

7. นายสมศักดิ์   แจมฟา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอแมวงก 

8. นายธนยศ    ปริบุญณะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

9. นายวรศักดิ์    น่ิมดิษฐ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

10. นายนัยศาลิน   ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอโกรกพระ 

  

ผูขาดประชุม 

     - ไมมี – 
  

ผูไมมาประชุม 
1.  นางกาญจนา   ไชยพรหม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

************************************************ 

 

 

 



- 4 - 

 

นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ 

สมัยที่  2 ประจําป 2561  พรอมแลว ทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไป

ขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ 

ประกาศสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง เรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 

ประจําป 2561 ดวยมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ที่จะตองใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2561 และพิจารณาอนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พุทธศักราช 2561  

ไปตั้งจายเปนรายการใหมของสวนราชการตางๆ ในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ฉะนั้นอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค พุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  4) 

พุทธศักราช 2552 จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 ตั้งแตวันที่ 3  

กรกฎาคม 2561  ถึง วันที่  9 กรกฎาคม  2561 มีกําหนดสมัย

ประชุม 7 วัน จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ  วันที่  

26  มิถุนายน  2561  นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทานจิตรา  

หมีทอง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทํา

หนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ประจําป 2561 และขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค กลาวเปดประชุม

และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเชิญคะ 

 

 



- 5 - 

 

นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ทานรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานรองปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด ทานหัวหนาสวนราชการ และทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ  

วันนี้เปนการเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 เปนการประชุมเพื่อพิจารณา

อนุมัติแก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหมของสวนราชการตางๆ  

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทั้งนี้เปน

ความจําเปนและเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดการประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจําป 2561  ณ บัดนี้ คะ 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1 คะ 

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นางจิตรา   หมีทอง   - วันนี้เนื่องจากมีทาน รศ.ดร.เดช  วัฒนชัยยิ่งเจริญ  อาจารยจาก 

ประธานสภา อบจ.นว. มหาวิทยาลัยนเรศวร นะคะและคณะทํางานโครงการศึกษาทบทวน

แผนการพัฒนาฟนฟู บึงบอระเพ็ด จะมาช้ีแจงการทําโครงสรางนะคะ

แลวก็มาทําความเขาใจขอมูลที ่ดํา เนินการโครงการผลทบทวน

แผนการพัฒนาบึงบอระเพ็ดในปงบประมาณตอๆไปนะคะ ในชวง

เวลา  11.30 น. ก็จะใหทางคณะนั้นเขาสูคําช้ีแจงใหกับทานสมาชิก

ในชวงวาระอื่นๆ นะคะ แลวเรื่องที่สองเนื่องจากโรงไฟฟาชีวมวล  

ซึ่งสมาชิกเขตอําเภอลาดยาว นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  นะคะ ไดสอบถาม

เรื่องโรงไฟฟาชีวมวลที่อําเภอแมวงก  โดยการผลิตกระแสไฟฟา 

ประชาชนในพื้นที่ไดตัดไมเพื่อไปทําการขายเพื่อเปนเชื้อเพลิง 

ใหกระแสไฟฟานั้นนะคะ ครั้งแรกในป พ.ศ.2558  เมื่อวันที่  27  

ตุลาคม 2558  
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ซึ่งไดมีสมาชิกไดสอบถามเรื่องไฟฟาชีวมวล ทางบริษัทแมวงกที่ไดจัดทํา

ขึ้นมาเราก็ไดสอบถามไปนะคะ เกี่ยวกับแผนการดําเนินงานวาใชวัสดุ

อยางไร  นะคะ จังหวัดก็ไดตอบเรามาวาใหหยุดการดําเนินการไป

ชวงหนึ่ง ไดจัดทําแผนในการใชวัสดุ ในปนี้นางสาวชุติมา เสรีรัฐ ก็ได

สอบถามตอสภามาอีกวาในการจัดทําแผน นะคะ ที่จะใชวัสดุ นะคะ 

ทางประธานสภาฯ ก็ไดทําหนังสือสอบถามไปยังผูวาราชการจังหวัด วา

ใหทางจังหวัด นะคะ ผูที่เกี่ยวของกับหนวยงาน นะคะ ในเรื่องการปอน

วัสดุใหกับโรงไฟฟาชีวมวลนั้นแผนการดําเนินการเปนอยางไร เปนไป

ตามถูกตองหรือไมกับที่ทางจังหวัด น้ันใหหยุดการดําเนินการเพื่อทํา

แผนการใชวัสดุ นะคะ ตอนนี้ทางจังหวัดก็ยังไมไดตอบมาแตวาทางเรา

ทําหนังสือถึงทานผูวาราชการจังหวัดไปเรียบรอยแลวนะคะ ไดผล

ประการใดก็จะมาแจงใหที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง คะ 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 2 คะ 

 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ในวันที่ 5 

มิถุนายน 2561  

 

นางจิตรา   หมีทอง   -  ขอเชิญทานคณะกรรมการตรวจรายงานคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายประมวญ   สมัครธัญญกร  -  เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2561  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ซึง่ประกอบดวย นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  

 นายเผชิญ    พวงสมบัติ    นายประมวญ   สมัครธัญญกร  

 นายชํานาญ   เหลืองบํารุง รักษ  และนางธนิดา ศกุนรักษ  

 ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป  2561 

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2561 ซึ่ งจากการตรวจรายงานการ

ประชุมและไดฟงจากเครื่องบันทึกเสียง ปรากฏวารายงาน

การประชุมดังกลาว ถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเ รียนมา

เพื่อโปรดพิจารณา 
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นางจิตรา   หมีทอง - คะ ขอบคุณคะ ทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ได 

ประธานสภา อบจ.นว. ตรวจสอบนะคะ และก็ไดดูจากการบันทึกเทปนะคะ ตามที่รายงานสง

ใหทานสมาชิกอาน มีทานสมาชิกทานใดจะขอแกไขหรอืวามีอะไรทีผ่ิด

บางนะคะ ในการประชุมครั้งที่แลวเชิญคะ ทานสมาชิกทกุทาน ถาไมมี

ถือวารายงานการประชุมผานนะคะ 

 

มติที่ประชุม - ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  2561 เมื่อวันที่ 

5  มิถุนายน  2561 

 

นางจิตรา    หมีทอง    - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  3  คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองแผนและงบประมาณ คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวนเงิน  23,700.-บาท  เชิญทานปฏิบัติ

หนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดวยองคการ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไขเปลีย่นแปลง

นายก อบจ.นว.    คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองแผน

     และงบประมาณ คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองแผนและงบประมาณแผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ 
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 146 ลําดับที่ 1 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
    หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง  
   เครื่องละ 7,900 บาท รวมเปนเงิน 23,700 บาท รายละเอียดตาม 
   เอกสารแนบทาย    
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เหตุผล 
    เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 
   ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  

  พ.ศ. 2561 ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรเปลี่ยนไป 
จากเดิมทาํใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรได  
จ ึงขออนุม ัต ิแก ไขเปลี ่ยนแปลงคําชี ้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองแผนและงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 

    คาครุภัณฑ ครุภัณฑ คอมพิวเตอรหนา 146 ลําดับที่  1  
  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network แบบ 

 ที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวมเปนเงิน 23,700 บาท  
ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงดังกลาว เปนการแกไขเปลี่ยนแปลง  
คาครุภัณฑเป นอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)   
(นายไกรสิน   ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ญัตตินี้เปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภา อบจ.นว. ซึ่งเงินเทาเดิมเปลี่ยนสเปคแลวก็เปลี่ยนรูปแบบมีอยู สอง สาม จุด  

มีสมาชิกทานใดที่สงสัยจะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ 
เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ 
องคประชุมทั้งหมด  23  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใด
เห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 3 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองแผนและงบประมาณ คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวนเงิน 23,700.-บาท 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  4  คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน  2 รายการ รวม 

เปนเงิน 37,600.-บาท  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ. นว. เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด คาครุภัณฑ 

    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวน  2  รายการ  รวมเปนเงิน 37,600.- บาท   ดังนี้ 
- หนา 134 ลําดับที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเปนเงิน 32,000 บาท 

    - หนา 137 ลําดับที่ 5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2  
    เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวมเปนเงิน 5,600 บาท รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
  เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 
  ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
  พ.ศ.2561 ซึ่งราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  เปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  ได จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองกิจการสภาองคการบริหาร 
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  สวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
  คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน  
  37,600 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงดังกลาวเปนการ 
  แกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  
  ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 

 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอ 
   สภาองคการบริหารสวนจังหวัด นครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลง 
   คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย) ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด
นครสวรรค  ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตตินี้ก็เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประธานสภา อบจ.นว. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ รวม

เปนเงิน  37,600.-บาท  มีสมาชิกทานใดที่สงสัยจะอภิปรายไหมคะ 

เชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบ

นะคะ  องคประชุม  23  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใด

เห็นดวย กรุณายกมือคะ  ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ 

ขอผลคะแนนดวยคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 4 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ รวม

เปนเงิน 37,600.-บาท 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5  

ประธานสภา อบจ.นว. 
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ระเบียบวาระที่  5    ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)  นครสวรรค ) คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน 8,500.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่

นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที ่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 

การแกไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน 
การศึกษางานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน หนา 196 ลําดับที่ 8 โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 
8,5๐๐ บาท เปนเงิน 8,5๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

       เหตุผล 
    เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 
    วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไดตรวจสอบรายละเอียดคําช้ีแจง 
    ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
    แลว ปรากฏวาคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑมีความคลาดเคลื่อน 
    ไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2561 จึงขอแกไข 
    เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน 
    การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
    สํานักงาน หนา 196 ลําดับที่ 8 โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  

8,5๐๐ บาท เปนเงิน 8,5๐๐ บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้
มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ 
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แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

  
นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตตินี้นะคะ เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โตะหมู 
ประธานสภา อบจ.นว.  บูชาก็มีการประกันเพิ่มขึ้นและระบุจํานวนตัว มีสมาชิกทานใดที่

สงสัยจะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะเจาหนาที่ชวยนับ
องคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  
23  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายก
มือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผลคะแนน
ดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 5 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค)  
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน  8,500.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่  6    ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองการเจาหนาที่ คาครุภัณฑ  ครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร จํานวน  5 รายการ รวมเปนเงิน 56,800.-บาท 

เชิญทานปฏิบัติหนาที่ นายกฯ คะ 
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นายไกรสิน    ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตอง 

นายก อบจ.นว. ขอแกไข เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของกองการเจาหนาที่ คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
      การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
      งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการเจาหนาที่ แผนงาน 
      บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
      คอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 56,800 บาท ดังนี้ 

  1. หนา 135 ลําดับที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท  

    2. หนา 136 ลําดับที่ 3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว 
    ดํา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เปนเงิน 3,300 บาท  

  3. หนา 136 ลําดับที่ 4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
 สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท  
 เปนเงิน 12,000 บาท  

    4. หนา 138 ลําดับที่  6 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA  
    จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ2,800 บาท รวมเปนเงิน 22,400 บาท 
    5. หนา 138 ลําดับที่ 7 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร 
    ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เปนเงิน  
    3,100 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
  เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑราคา 
  กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561  
  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
  ครุภัณฑคอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหไมสามารถดําเนินการ 
  จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรได จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการ 
  เจาหนาที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
  คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน  
  56,800 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการ 
  แกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตาม 
  ขอ 29 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  

 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา 
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลง 
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 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้นะคะก็เปนการขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว. ซึ่งวงเงินเทาเดิม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดนะคะ  มีสมาชิกทานใดที่
สงสัยจะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะเจาหนาที่ชวยนับ
องคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  
23  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายก
มือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผลคะแนน
ดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 6 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการเจาหนาที่ คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน  5  รายการ  รวมเปนเงิน 56,800.-บาท  

 

นางจิตรา    หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 7  

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 7   ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561  ของหนวยตรวจสอบภายใน คาครุภัณฑ  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน  23,900.-บาท 

     เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ในญัตตินี้ขอมอบใหทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว.    นครสวรรค นางสีไพร โกธรรม เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
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นางสีไพร   โกธรรม   - เรียนทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 
รองปลัด อบจ.นว.   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของหนวยงานตรวจสอบภายใน คาครุภัณฑ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

   งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหนวยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน 
   บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
   คอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 23,900 บาท ดังนี้ 

 - หนา 163 ลําดับที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

    จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท  
    - หนา 165 ลําดับที่ 4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED  ขาวดํา  
    ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท  
    เปนเงิน 7,900 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 
    ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  

  พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐาน 
 ครุภัณฑ คอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหไมสามารถดําเนินการ 
 จัดซื้อครุภัณฑ คอมพิวเตอรได จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

    งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ รวมเปน 
    เงิน 23,900 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปน 
    การแกไขเปลี่ยนแปลง คาครุภัณฑเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
    ตามขอ 29 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
    ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย) ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด 
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง - คะ ในญัตตินี้ก็เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว. รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 2 รายการ   
รวมเปนเงิน  23,900.-บาท  มีสมาชิกทานใดที่สงสัยจะอภิปราย
ไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวย
คะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทัง้หมด  21  ทาน  ตอไป
จะขอมติทีป่ระชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไม
เห็นดวย กรุณายกมอืคะ ไมมีนะคะ  ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 7 

องคประชุม จํานวน   21 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    19    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
คาครุภัณฑ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  รวมเปนเงิน 
23,900.-บาท  

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  8  

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวแตอร  

จํานวน 2 รายการ  รวมเปนเงิน  26,200.-บาท 

     เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตตินี้มอบใหทานรองสีไพร เปนผูอานรายละเอียด ครบั 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 

นายก อบจ.นว. 
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นางสีไพร   โกธรรม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว.   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

      เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. 2561 ของกองชาง คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 26,200 บาท ดังนี้ 
- หนา 259 ลําดับที่ 3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED 

  ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ  ละ  15,000 บาท  
  เปนเงิน 15,000 บาท 

    - หนา 260 ลําดับที่ 4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  
    4  เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวมเปนเงิน11,200 บาท รายละเอียด 
    ตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 
    ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
    พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม ทําให 
    ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรได จึงขออนุมัติแกไข 
    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
  ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 26,200 บาท ซึ่งการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ
เป นอํานาจอนุม ัต ิของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย ) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   -  ในญัตตินี้มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญ  
ประธานสภา อบจ.นว.   คะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุม 

ครบนะคะ องคประชุมทัง้หมด  21  ทาน  ตอไปจะขอมตทิี่ประชุม 
นะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมอืคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือ
คะ ไมมีนะคะ  ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 8 

องคประชุม จํานวน   21 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    19    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองชาง คาครุภัณฑ  ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  จํานวน  2 รายการ  รวมเปนเงิน  26,200.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 9 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่  9 ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่

ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ของกองชาง  

   คาครุภัณฑ  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 
      เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตตินี้ ขอมอบให รองสีไพร เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางสีไพร   โกธรรม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
รองปลัด อบจ.นว. ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตอง 

    ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับ 
อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง คาครุภัณฑ  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติ 
    ใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ 

  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง แผนงาน 
  เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
  คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองโทรทัศนวงจรปด  

 จํานวน 1 ระบบ ๆ  ละ 1,000,000 บาท เปนเงิน 1,000,000 บาท  
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 
    ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
    ประจําป พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, เกณฑราคากลาง 
    และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
    พ.ศ.2561 ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคุณลักษณะ 

  พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดและคอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจาก 
  เดิม ทําใหไมสามารถดําเนินการจัดซื้อได จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง 
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลา 
  เบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง แผนงานเคหะ 
  และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
  คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กลองโทรทัศนวงจรปด  
  จํานวน 1 ระบบ  ระบบละ 1,000,000 บาท เปนเงิน 1,000,000 บาท  
  ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
  คาครุภัณฑเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 31 แหง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

    พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ 
    บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
    งบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจาย กรณียัง 
    มิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย )  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะก็เปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประธานสภา อบจ.นว.   รายการที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

   เปนการขอเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด มีสมาชิกทานใดสงสัย 
จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอองคประชุมคะ เจาหนาที ่ชวยนับ
องคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  
22  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายก
มือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผลคะแนน
ดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 9 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
      รายการที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
      งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกองชาง   
      คาครุภัณฑ  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 
 
นางจิตรา  หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 10 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองพัสดุและทรัพยสิน คาครุภัณฑ 
จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน  245,900.-บาท 

      เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้มอบใหทานรองสีไพร เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
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นางสีไพร   โกธรรม    - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
รองปลัด อบจ.นว.   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 

    แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของกองพัสดุและทรัพยสิน คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองพัสดุและทรัพยสิน แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน  
4  รายการ รวมเปนเงิน 245,900 บาท ดังนี้ 

    ครุภัณฑสํานักงาน 
    - หนา 161 ลําดับที่ 5 ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดแบบ 2 ลิ้นชัก จํานวน  
    3  ตู ๆ ละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 10,500 บาท 
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
    - หนา 162 ลําดับที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  
    จํานวน 10 เครื่อง  ๆละ 16,000 บาท รวมเปนเงิน 160,000 บาท 

 - หนา 164 ลําดับที่ 3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED  
 ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท 
 รวมเปนเงิน 47,400 บาท 

    - หนา 165 ลําดับที่ 5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  
    10 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากรายละเอียดของครุภัณฑมีความคลาดเคลื่อนผิดไปจาก 
    ขอเท็จจริง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนด 
    เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
    ประจําป พ.ศ.2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งราคากลาง 

 และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม ทําให 
 ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรได จึงขอแกไข 
 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
 งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองพัสดุและทรัพยสิน แผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 4  
 รายการ รวมเปนเงิน 245,900 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลง 

คําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา
เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย )   
ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที่นายก
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ก็เปนการขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียด  มีสมาชิกทานใด
ประธานสภา อบจ.นว.   สงสัยจะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอองคประชุมคะ เจาหนาที่ชวย 

นับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุม 
ทั้งหมด  23  ทาน  ตอไปจะขอมติทีป่ระชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย 
กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผล
คะแนนดวยคะ 

 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 10 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองพัสดุและทรัพยสิน  
    คาครุภัณฑ จํานวน  4  รายการ รวมเปนเงิน  245,900.-บาท    

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 11 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 11     ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ  
  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน  
  274,200.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ญัตติ นี้ขอมอบใหทานรองสีไพร เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
นายก อบจ.นว. 
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นางสีไพร    โกธรรม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
รองปลัด อบจ.นว.   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 

แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน 
  การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
  วิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน  
  274,200 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
      เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 
      วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไดตรวจสอบรายละเอียดคําช้ีแจง 
      ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
      แลว ปรากฏวารายละเอียดมีความคลาดเคลื่อนไปจากคุณลักษณะเฉพาะ 
      ครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) 
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ 
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 
274,200 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตาม
ขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย )   ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง    - ก็เปนการขอแกไขคําชี้แจงงบประมาณเชนกันนะคะ ในรายละเอียด 
ประธานสภา อบจ.นว.   คาครุภัณฑ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นนะคะ มีสมาชิกทานใด 

   สงสัยจะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอองคประชุมคะ เจาหนาที่ชวย 
นับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุม 
ทั้งหมด  22  ทาน  ตอไปจะขอมติทีป่ระชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย 
กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผล
คะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 11 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค  

  คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 4 รายการ  
  รวมเปนเงิน 274,200.-บาท  

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  12 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 12    ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค คาครุภัณฑ  
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 151,700.-บาท 
    เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้มอบใหผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ ครับ นายพีระพงษ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  วงษนิยม เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
นายก อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 

   แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวน 

    กุหลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน 

   การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
   คอมพิวเตอร จํานวน  4  รายการ รวมเปนเงิน 151,700 บาท ดังนี้ 

      - หนา 219 ลําดับที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ 
      ที่ 2 จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท รวมเปนเงิน  60,000 บาท 

   - หนา 220 ลําดับที่ 2 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ 
   ชนิด LED สี จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รวมเปนเงิน  
   34,000 บาท 

  - หนา 221 ลําดับที่ 3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา  
  จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท รวมเปนเงิน 29,700 บาท 

    - หนา 222 ลําดับที่ 4 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ  
    2,800 บาท รวมเปนเงิน 28,000 บาท รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดกําหนดเกณฑ 
    ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
    พ.ศ.2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งราคากลางและ 
    คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหไม 
    สามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรได จึงขอแกไข 
    เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน 
    การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
    คอมพิวเตอร จํานวน  4  รายการ รวมเปนเงิน 151,700 บาท  
    ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
    คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
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ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ ) (นายไกรสิน   
ศิลปาจารย )   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ
หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง    - คะ ในญัตตินี้ก็เปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภา อบจ.นว. รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) 
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 
151,700.-บาท  มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ  

  ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ  เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ  
  องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  22  ทาน  ตอไปจะขอ

มติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย 
กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 12 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค  

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน  4  รายการ รวมเปนเงิน 
151,700.-บาท    

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 13     
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 13   ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

  ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ 
จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 164,800.-บาท เชิญทานปฏิบัติ
หนาที่นายกฯ คะ 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้มอบใหผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ ครับ นายพีระพงษ 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  วงษนิยม เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
นายก อบจ.นว. 
 
นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองแผน
และงบประมาณคาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆหนา 143 ลําดับที่ 4 
คาใชจายการจัดทําโครงการประชุม  เชิงปฏิบัติการจัดทําและทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครสวรรค (พ.ศ.2561 - 2564) จํานวน 164,800 บาท ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 164,800 บาท 
ดังนี้ 
ครุภัณฑสํานักงาน 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เปนเงิน 23,000 บาท  
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท รวมเปนเงิน 64,800 บาท 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

  - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
  16,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท  

- เครื ่องคอมพิวเตอร โน ตบุ ก  สําหร ับง านสําน ักง าน จํานวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 
- สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท เปนเงิน 29,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 มิไดกําหนดใหมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปน
ประจําทุกป ซึ่งการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดจะมีการทบทวนภายใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทําให ไมมีความจําเปนในการ
ดําเนินการโครงการดังกลาว ประกอบกับครุภัณฑสาํนักงานที่ใชงานอยู
มีอายุการใชงานมานานเกิดชํารุดเสื่อมสภาพ จําเปนตองจัดหามา
ทดแทนและเพื่อใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานของกองแผนและ
งบประมาณ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 143 ลําดับที่ 
4 คาใชจายการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําและทบทวน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครสวรรค (พ.ศ.2561 - 2564) จํานวน 116,800 บาท ไปตั้ง
จายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 
164,800 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้  
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้ง
จายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ
อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)  
(นายไกรสิน   ศิลปาจารย )  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ประธานสภา อบจ.นว.   ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม  คาครุภัณฑ   
  จํานวน 5 รายการ  มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ  
  ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ  เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ  
  องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  23  ทาน  ตอไปจะขอ

มติที่ประชุมนะคะ  ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็น
ดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 13 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561  ของกองแผน และงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
คาครุภัณฑ จํานวน  5  รายการ รวมเปนเงิน  164,800.-บาท  

 
 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 14 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
ระเบียบวาระที่ 14   ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   

  ของกองชางคาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม  
  คาที่ดินและสิ่ งกอสราง  (กอสรางถนนลาดยาง) จํานวนเงิน 

2,000,000.-บาท  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้ขอมอบใหผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ ครับ นายพีระพงษ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  วงษนิยม เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
นายก อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ    วงษนิยม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง  

   คาที่ดินและสิ่งกอสรางไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและเหตุผล  

ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  
คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 289 ลําดับ
ที่ 68 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตรหัสทาง 
หลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0103 บานเขาไมเดน – บานเขาบอพลับ  
ตําบลทาน้ําออย เชื่อมตอ ตําบลมวงหัก อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด 
นครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ 
สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนนลาดยางผิว 
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 - 0094  
บานเนินฝอยทอง - ทุงไมดอก ตําบลพยุหะ เชื่อมตอ ตําบลทาน้ําออย  
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท  
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากไดรับแจงจากสาํนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค) วาไดรับ
การจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 โครงการ 
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางสายบานเขาไมเดน – บานเขา
บอพลับ ตําบลทาน้ําออย – บานเขาปูน ตําบลหนองโพ จังหวัด
นครสวรรค (ชวงที่ 1) และ (ชวงที่ 2) และขออนุญาตใหผูรับจางเขา
ดําเนินการกอสราง ซึ่งโครงการดังกลาวอยูในเขตความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยฝายสํารวจและออกแบบ 
ไดสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบพื้นที่ดําเนินการดังกลาว ปรากฏวา
พื้นที่ดําเนินการไดซ้ําซอนกับโครงการของสํานักงานทางหลวงชนบท
ที่ 8 (นครสวรรค) และจากการตรวจสอบเสนทางพบวาไมมีพื้นที่เหลือ 
ที่จะดําเนินการตอได ประกอบกับถนนรหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 
– 0094 เปนถนนตามภารกิจถายโอน ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปจจุบันผิวจราจรไดรับความ
เสียหายมีสภาพเปนหลุมเปนบอ ทําใหประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ
ความเดือดรอน จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งาน 
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ไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
หนา 289 ลําดับที่ 68 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีตรหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0103 บานเขาไมเดน – 
บานเขาบอพลับ ตําบลทาน้ําออย เชื่อมตอ ตําบลมวงหัก อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค จํานวน  2,000,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 - 0094 บานเนิน
ฝอยทอง - ทุงไมดอก ตําบลพยุหะ เชื่อมตอ ตําบลทาน้ําออย อําเภอ
พยุหะคีรี  จั งหวัดนครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท  
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอน 
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน 
รายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ
อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)  
(นายไกรสิน   ศิลปาจารย )  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ญัตติ นี้เปนการขอโอนงบประมาณนะคะ ซึ่งทําไมได โครงการ 
ประธานสภา อบจ.นว. ซ้ําซอน ในวงเงินเดียวกันนะคะ ในกองเดียวกันคะ มีสมาชิกทานใด

ที่สงสัยจะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ  เจาหนาที่ชวยนับ
องคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  24  ทาน  
ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใด
ไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 14 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561  ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง (กอสรางถนนลาดยาง)  จํานวนเงิน 
2,000,000.-บาท  

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 15 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่  15   ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

  ของกองชางคาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ปรับปรุงซอมแซมฝายนํ้าลน) จํานวนเงิน 

500,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ  
  

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 
นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารบานพัก หนา 260 ลําดับที่ 1 ตอเติมหรือดัดแปลง
อาคารสถานที่ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 500,000 บาท ไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม แผนงาน
การเกษตร งานอนุร ักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมฝายน้ําลน หมูที ่ 4 ตําบลศาลเจาไกตอ อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนคสวรรค จํานวน 500,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากในเขตพื้นที่อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรคไดประกาศเขต
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สงผลกระทบตอพื้นที่ หมูที่ 1, 3, 4 ใน
เขตเทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ มีผลทําใหโครงการขุดลอกคลอง
พรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 4 ตําบลศาลเจาไกตอ อําเภอลาดยาว 
เชื่อมตอ ตําบลวังซาน อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ไดรับความ
เสียหาย โดยคันฝายดานขวาคลองพัง น้ํากัดเซาะคันคลอง และ 
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แกนดินฝายถูกน้ําเซาะทําใหสันฝายทรุดตัวชํารุด ไมสามารถกักเก็บ
น้ําได ซึ่งความเสียหายดังกลาวเกิดจากอุทกภัยไมไดเกิดจากการทํางาน
ของผูรับจาง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติม
หรือดัดแปลงอาคารบานพัก หนา 260 ลําดับที่  1 ตอเติมหรือ
ดัดแปลงอาคารสถานที ่ต าง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 500,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน  
ค าที่ดินและสิ่ งกอสร าง คาบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและ
สิ่งกอสราง ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน หมูที่ 4 ตําบลศาลเจาไกตอ 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนคสวรรค จํานวน 500,000 บาท  
ตามรายละเอ ียดประกอบญัตติที่ เสนอมาพรอมนี้  ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย )  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้เปนการโอนงบประมาณรายจายตอเติมอาคารบานพัก 
ประธานสภา อบจ.นว. 2,000,000.-บาท  แตวาโอนไปกอสรางฝายน้ําลนจํานวน 

500,000.-บาท คะ มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ  
  ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ  เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุม

ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  24  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ 
ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมี
นะคะ  ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 15 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561  ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ปรบัปรงุซอมแซมฝายน้ําลน) จาํนวน  
500,000.-บาท  

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 16 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่  16    ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
    ของกองชางไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
    (กอสรางรางระบายนํ้า) จํานวนเงิน 200,000.-บาท 
    เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 
นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 
หนา 260 ลําดับที่ 1 ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารสถานที่ตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 200,000 บาท ไปตั้ง
จายเปนรายการใหม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางรางระบายน้ําบริเวณโรงสูบน้ํา
พลังงานไฟฟา หมูที่  6 ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค  จํ านวน 200,000 บาท ร ายละ เอ ีย ดตาม
เอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากไดรับการรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่เรื่องการกอสรางประตู
ระบายน้ําของโรงสูบน้ําพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค วาการกอสรางประตูระบายน้ํามีขนาด
เล็กไมสามารถระบายน้ําไดทัน ทําให เกิดปญหาน้ําทวม พื้นที่
การเกษตรไดรับความเสียหาย ซึ่งกองชางไดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและหาแนวทางแกไขปญหา โดยกอสรางรางระบายน้ํา
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ําและชวยระบายน้ํากรณีเกิดน้ํา 
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ทวมหรือน้ําหลากจากพื้นดานบนสะสมเปนจํานวนมาก จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง 
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่ เ สนอมาพร อมนี ้ ซึ ่งก ารโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน   ศิลปาจารย )  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง    - คะก็ขอโอนงบประมาณนะคะ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ประธานสภา อบจ.นว. มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ  
  เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุม

ทั้งหมด  23  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย 
กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผล
คะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  16 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561  ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง (กอสรางรางระบายน้ํา) จํานวนเงิน  200,000.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 17 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 17    ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
    ของกองชางไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

  (กอสรางถนน ค.ส.ล.) จํานวนเงิน 1,400,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติ 
  หนาที่นายกฯ คะ 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบิหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 
นาย กอบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองชาง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
หนา 317 ลําดับที่ 2 ขุดลอกคลอง หมูที่ 1, 6 ตําบลพนมเศษ เช่ือมตอ 
ตํ า บ ล วั ง ให ญ  อํ า เ ภอท า ตะ โก  จั ง ห วั ดนครสวรรค  จํ านวน 
1,400,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค กอสรางถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ. 1 – 0029 บานวังมหากร – บานพนมเศษ ตําบลวังมหากร 
เชื่อมตอ ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 
1,400,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
ดวยไดรับแจงจากองคการบริหารสวนตําบลพนมเศษ ขอยกเลิก
โครงการขุดลอกคลองบริเวณทาสูบน้ํา หมูที่ 1 ถึงวัดพนมเศษใต หมูที่ 6 
ตําบลพนมเศษ อําเภอทาตะโก จังหวัดนคสวรรค เนื่องจากบริเวณ
พื้นที่ดังกลาวมีปริมาณน้ําสูงมาก ทําใหการเขาดําเนินการสํารวจ
เปนไปดวยความยากลําบาก โดยฝายสํารวจและออกแบบ ไดส ง
เจาหนาที่เขาไปตรวจสอบแลว ปรากฏวาบริเวณพื้นที่ขุดลอกคลอง
มีปริมาณน้ําสูงมาก ซึ่งคลองดังกลาวเปนคลองที่รับน้ําจากเขตพื้นที่
ตําบลไผ สิงห อําเภอชุมแสง และตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนคสวรรค เขาสูบึงบอระเพ็ดซึ่งจะมีน้ําเต็มคลองตลอดทั้งปไม
สามารถทําการขุดลอกคลองใหเปนไปตามรูปแบบได ประกอบกับถนน
รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0029 เปนถนนตามภารกิจถายโอน
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปจจุบันผิวจราจรไดรับความเสียหาย มีสภาพเปนหลุมเปนบอ ทําให
ประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความเดือดรอน จึงขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง 
ตามรายละเอียดประกอบญัตต ิที ่เสนอมาพรอมนี ้ ซึ ่งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาที ่ดินและสิ ่งกอสร าง เปนอํานาจอนุมัต ิของสภา
ทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข 
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เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ
อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ลงชื่อ)   
 (นายไกรสิน   ศิลปาจารย )  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะในญัตตินี้นะคะเปนการโอนงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งเดิม 
ประธานสภา อบจ.นว. เลยนั้นเปนการขุดลอกคลองขอโอนมาเปนทําถนน คสล.นะคะ ซึ่งเปน

ถนนถายโอน  มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ 
เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุม
ทั้งหมด  23  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย 
กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผล
คะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  17 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561  ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง (กอสรางถนน ค.ส.ล.) จํานวนเงิน  1,400,000.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 18 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 18  ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของกองชาง ไปเพิ่มจาย คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 

  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯคะ 
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นายไกรสิน    ศิลปาจารย - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 
นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปเพิ่มจาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรือดัดแปลง
อาคารบานพัก หนา 260 ลําดับที่ 1 ตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร
สถานที่ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 
1,000,000 บาท ไปเพิ่มจาย แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 261 ลําดับที่ 
1 บํารุงรักษา ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่ตาง ๆ ขององคการ
บริหารส วนจั งหวัดนครสวรรค  จํ านวน 1,000,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากไดมีการสํารวจอาคารสาํนักงาน บานพัก อาคารสถานที่ที่เปน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคแลว ปรากฏวาไม
มีการตอเติมหรือดัดแปลงอาคารสํานักงาน บานพัก อาคารสถานที่ที่
เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคแตอยางใด 
ประกอบกับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดขอความ
อนุเคราะหปรับปรุง/ซอมแซมอาคารชั่วคราว บานพักผูบริหารและ
บานพักครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค 
เนื่องจากมีความชํารุด ทรุดโทรมมาก หากไมเรงดําเนินการอาจทํา
ใหเกิดความเสียหายและเกิดอันตรายตอบุคลากรของโรงเรียนได 
และสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ไดขอความอนุเคราะห
ปรับปรุงดานหลังเวทีศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค, ปรับปรุง
ดานขางศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค, ปรับปรุงหองดานหลังศาลา
ประชมคมจังหวัดนครสวรรค, ปรับปรุงซอมแซมหองสุขาชาย-หญิง 
ภายในตึกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และปรับปรุง
ซอมแซมบานพักแฟลตศูนยเครื่องมือกลเกาขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค เนื่องจากมีสภาพชํารุด ทรุดโทรมมาก   จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองชาง ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการ
โอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปเพิ่มจายคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
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ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ)   (นายไกรสิน   ศิลปาจารย )   
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง  - คะ ในญัตติ นี้เปนการโอนงบประมาณรายจายประจําป นะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. ไปเพิ่มจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ตางๆ ขององคการ

บริหารสวนจังหวัด นะคะ  มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ 
ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ  เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุม
ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  24  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ
ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมี
นะคะ  ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  18 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561  ของกองชาง  ไปเพิ่มจาย คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง  - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  19 
ประธานสภา อบจ.นว. ในเรื่องอื่นๆ ซึ่ งวันนี้จะมีทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ ไดส ง

คณะทํางานในโครงการศึกษาทบทวนแผนพัฒนาฟนฟูบึงบอระเพ็ด 
  ที่จะมาช้ีแจงและทําความเขาใจในการดําเนินงานโครงการใหกับทาน

สมาชิกฯ ไดทราบ คะ เชิญทานสมาชิกฯ คะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 40 - 
 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์  - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์  
ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ  
  นะครับ กอนที่จะไปถึงเรื่องของบึงบอระเพ็ด นั้น นะครับ ผมอยากจะ

ฝากทานประธานถึงฝายบริหาร โดยเฉพาะผอ.กองชาง นะครับ วันนี้เนี่ย
เรามีการแกไขเปลี่ยนแปลง โอนลดงบประมาณนะครับ 3 ญัตติ นะครับ 

  ญัตติที่ 15  ญัตติที่ 16  ญัตติที่ 18 ในสวนเรื่องการตอเติมดัดแปลง
บานพักอาคารขององคการบริหารส วนจั งหวัดนะครับ เราตั้ ง
งบประมาณไว 2,000,000.-บาท นะครับ ในญัตติที่ 15 เราโอนออก 

  ไป  500,000.-บาท นะครับ  ญัตติที่ 16 เราโอนไป 200,000.-บาท 
  ญัตติที่  18 โอนไป 1,000,000.-บาท นะครับ โอนเกือบหมด

งบประมาณครับ ก็กราบเรี ยนทานประธานฝากถึงฝายบริหาร 
โดยเฉพาะทานผอ.กองชาง นะครับ วาถาไมจําเปนปหนาก็อยาตั้ง 

  นะครับ เพราะตั้งแลวก็ไมไดใชนะครับ ตัวน้ีมันก็จะไปขวาง โดยเฉพาะ
การตั้งงบประมาณตัวนี้มันเปนการตั้งใช สวนของทรัพยสินของ อบจ.เอง 
ไมไดทําใหพี่นองประชาชนของชาวจังหวัดนครสวรรค ซึ่งถาเราไมไดตั้ง
ตัวนี้เราอาจจะไปตั้งเปนงบพัฒนาลงพื้นที่ใหพี่นองประชาชนไดใช
ประโยชนจึงกราบเรียนทานประธานไว ณ ที่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง  - ทานปฏิบัติหนาที่มีผูเกี่ยวของที่โอน มีอะไรจะตอบทางทานสมาชิก 
ประธานสภา อบจ.นว. ไหมคะ  เนื่ องจากท านสมาชิ กได ถามว าการตั้ ง งบประมาณ 

2,000,000.-บาท  แลวไมไดใชแลวก็โอนไปทําเหมือนแบบปรับปรุง 
  สิ่งตางๆ เนี่ย ตอไปตองตั้งใหมไหมโครงการนี้ ผอ.กองชาง 
 
นายปโยรส    ปุญญฤทธิ์  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ 
หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ ทุกทานนะครับ กองชางขอกราบเรียนตามที่สอบถามมานะครับ ก็ใน

สวนของที่ตองโอนลดไป ก็คืออาคารทรัพยสินของ อบจ. เอง ก็มีเหตุ
จําเปนที่จะตองซอมแซมปรับปรุงเยอะ เราก็เลยขอโอนลดจากการตอเติม
ออกไปเพิ่มจายในรายงานหมวดซอมแซม สวนในงานของตอเติมเอง 

  เราก็คาดการวาจะมีการตอเติม ถาปนี้มันโดนทวงติงแบบนี้จะปรับลดลงครับ 
 
นางจิตรา    หมีทอง  - ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ ถาไมมีจะไดใหทางมหาลัยพรีเซ็นทงานกอน 
ประธานสภา อบจ.นว.  แลวเราคอยตอ จะไดซักถามเรื่องของบึงบอระเพ็ดกัน พัฒนาแนวทางดวย 
  ดีไหมคะทานสมาชิก  ขอเชิญคะทาน พลตรี ดร. ศิลปานันต  ลํากู  พรีเซ็นท

โครงการไดเลยคะ  
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พลตรี ดร. ศิลปานันต   ลํากูล  - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
อาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร ทานสมาชิกและก็ทานผูทรงเกียรติทุกทานครับ วันนี้ทางมหาวิทยาลัย

นเรศวรตองขอขอบคุณ ทุกทานที่สละเวลา คือทางมหาวิทยาลัยนเรศวรไดรับ
มอบภารกิจจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ที่เราเรียกวา สนทช. ใหมาดู
เรื่องการทําแผนการพัฒนาบงึบอระเพด็ ซึ่งปญหาที่เกิดกับบงึบอระเพ็ด ทาน
ชาวนครสวรรค คงทราบกันดีมาตลอด ตั้งแตสมัยรัชการที่ 7  ทาน   

  ทรงพระราชทานเงินสี่แสนกวาบาท ที่สรางใหบึงเปนที่เพาะพันธปลา 
  หลังจากนั้น เรื่อยๆ มาก็จะมีปญหาหลายๆ เรื่อง ไมวาจะเปนปญหาการ

จัดการพื้นที่ซึ่งขาดเอกภาพในการดําเนินการ มีกฎหมายหลายฉบับ การ
บริหารจัดการยังไมมีความชัดเจนที่แทจริง อันที่สองจะเปนการใชพื้นที่ทับ
ซอนเพราะวาในเขตบึงบอระเพ็ดเนี่ย มีทั้งการประมง ทั้งการลาสัตวตาง  ๆ 

   นานาทางกรมประมงเอย กรมอุทยานหนวยเขตหามลาเอย ก็มีการทับซอนกนั 
   ของกฎหมายหลายๆ อัน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เขาไปใชประโยชน 

  ในพื้นที่บึงก็คือชาวบานเรา มีทั้งการทํานาบัว ทํานาปกติตางๆ นานา ทําให
เกิดปญหาที่สะสมมานาน คือสวนราชการก็แก แตวาทําไม สนทช.  หรือ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติถึงเขามานะครับ จากสาเหตุขางตนก็คือวา 

  ในการแกปญหาของสวนราชการตางๆ  คือตางคนตางแก ทางคณะรัฐมนตรี 
ก็ไดมีมติก็คือเริ่มแรกก็คือใหตั้งอนุกรรมการ ซึ่งตัวคณะกรรมการใหญเนี่ย 
กรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ดใหญ คือทานรองนายก สมคิด ทานเปน
ประธานอยู ทานก็มีใหตั้ง อนุกรรมการ โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 
เปนประธานอนุกรรมการดําเนินการ ซึ่งก็ไดกําหนดมาวาใหทางสํานักงาน
พัฒนา สํานักงานทรัพยากรน้ําเนี่ย เปนหนวยงานกลาง เพราะวาในอดีต 

  ที่ผานมา ไมมีเจาภาพ หลายกรมตางๆที่ลงมาตางคนตางทํา แผนก็มีเยอะ
ครับ อบจ.เราเองเราก็มีแผน แตตางคนก็เอาแผนลงไปในบึงบอระเพ็ดซึ่งทาง
รัฐบาลมองวาแผน ที่ลงไปซึ่งมันกระจัดกระจาย ไมไดมีการรวบรวมหรือ
บูรณาการกันอยางที่แทจริง ก็เลยมอบใหทาง สนทช.  เปนหนวยงาน
กลางในการบูรณาการ สนทช.ก็เลยมาให มหาวิทยาลัยนเรศวร ทําไมตอง
เปนมหาวิทยาลัยนเรศวรครับ ที่นี่ก็มีทั้งราชภัฏ มีทั้งมหิดล ซึ่งมหิดล 

  ก็ทําอยู เขาใหเหตุผลอยางนี้ครับ บอกวาในบึงบอระเพ็ด ทาง
มหาวิทยาลัยมหดิลมีพืน้ที่ในการดําเนินการอยู เหมือนที่พษิณุโลกมีบึงราชนก 
ซึ่งบึงราชนก มีสวนงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู ซึ่งบึงราชนกเนี่ย สนทช 
ก็ใหทําเหมือนกัน ตอนแรกเราจะทําที่บึงราชนกเคาอยู เขาบอกวามันจะเปน
เหมือนผลประโยชนทับซอนกันรึปาว ฉะนั้นมหิดลเลยไปทําที่พิษณุโลก  

  เรามาทําที่นครสวรรค ที่นี้ก็เลยเปนสาเหตุวาทําไมมหาลัยนเรศวรมาที่นี่ นะ
ครับ การศึกษาครั้งนี้จะแตกตางจากที่ทานเคยรับทราบมา คือรัฐบาลเห็นวา
ในเมื่อถาจะทําพัฒนาบึงบอระเพ็ดเนี่ย   สนทช. ลองไปดูสิวาคุณจะรวมแผน
ตาง  ๆ ใหมันเกิดประสิทธิภาพอาจจะเปนแผนระยะยาว 10 ป 20 ป  มาเพื่อ
จะแกปญหาบึงบอระเพ็ด ฉะนั้นถึงใหทางม.นเรศวรไปดูวา ในการวางแผนเนี่ย  
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  ไมใชคุณไปรวบรวมแผนจากองคกรจาก อบจ. จากจังหวัด หรือจาก

ชลประทาน หรือจากใครก็แลวแตเอามารวมกันและสงไปใหในกรุงเทพฯ  
  ซึ่งตัวนี้กรุงเทพฯ ก็ไมตองการวาจากที่ เราดําเนินการมา ถึงเราจะมีชุด

อนุกรรมการที่ทานผูวาฯ เปน เราก็สงแผนกันทุกปแตผลปรากฏวาแผนที่เรา
สงไปไมเคยไดรับการตอบสนองเลย แตงานนี้ที่ สนทช. มารับภารกิจจาก
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล คุณลองไปจัดทําแผนแมบท ที่มันสามารถ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมจริง  ๆใหได ก็เลยเปนที่มาของโครงการนี้ เรามี
เปาหมายก็คือ ไดน้ําเพิ่มขึ้น เกษตรกรรมดี สิ่งแวดลอมดีและเกิดคุณภาพของ
ชีวิต ชุมชน สุดทายจะขอความเห็นจากทานสมาชิกฯ ดวยวาที่ทางม.นเรศวร
คิดมันนาจะเปนแผนหรือสามารถจะแกไดไหม เพราะตรงนี้มันเปนโอกาสของ
พวกเราวาปญหาที่เราหมักหมม มานานๆ  คือตางคนตางก็มองวาทุกคนก็มี
กฎหมาย แตจะทํายังไงในบึง ใหบึงเราพัฒนาและแกปญหาที่มันติดล็อก 

  กฎหมายตาง  ๆอยู แลวเราจะปลดล็อกยังไง การพัฒนาที่เราเห็นจนชินตาแลว 
 ครับ มันก็จะมีระดับ น้ํา 23,  24,  25 ที่เคาวากันที่แทจริงที่เราตองการ 
 จริง  ๆ เราก็ตองมาหาวาจะเปนอะไรดี จะ 23,  24 หรือ 25 แต 25 จากที่ 
 เราลงพื้นที่ไป ประชาชนบอกวาอาจารย 25 อยามานะ เพราะพวกผมอยู 
 ไมไดอันนี้เราจะดูหมดนะ เราจะไมทําตามอยางที่เราคิดอยางที่เราไดยินมา 
 แนวทางแกไขทางที่ปรึกษาเราดูถึงบริบท เราไมไดดูเฉพาะในบึงครับทาน  

  เรากําหนดพื้นที่ออกมาเปน สาม สี่ พื้นที่พื้นที่วิกฤติ หนึ่ง สอง สาม เรามอง
พื้นที่ตั้งแตเพชรบูรณ พิจิตร และลพบุรี ทําไมถึงตองมองตรงนั้น  

  ภาพกราฟฟกแสดงวาพื้นที่ดานบน สวนใหญจะเปนพวกภูเขา ตะกอน
ดินที่มันลงมามันไมไดลงที่นครสวรรคที่เดียวไมใชครับ มาจากภูเขามา
ตามคลองตางๆ ที่วาประมาณ 2 ลานคิวตอป ตางๆ มาจากทางนี้
หมด ทางนี้เราก็เลยทํากราฟฟกมาบริบทของปญหาที่แทจริงของบึงก็คือ 
ทางเขาน้ํา ซึ่งปกติตามสมัยรัชกาลที่  7  ทานออกแบบไวก็คือ น้ําจากแมน้ํา
นานจะเขามา ปลาก็จะเขามาอยูในบึง มาไขมาอะไรก็แลวแต พอหนาน้ําก็จะ
ลนออกคลองไปทางแมน้ําเจาพระยา เปนการผลิตปลาแตตอนนี้ ปจจุบันที่
เราอยากจะใหเขาทางแมน้ํานาน เกิดมีปญหา เขาไมไดดวยอะไรก็แลวแต  

  ซึ่งตรงนี้มันก็จะเปนกลยุทธหรือแผนที่เราตองมาดูวาจะแกกันยังไง  เพราะ
ฉนั้นในบริบทน้ําเขา สวนที่เปนตะกอนที่เห็นเปนตะกอนสีน้ําตาล มาจาก
ภูเขา ตรงนี้เราก็จะมองวาจะขุดยังไง เดี๋ยวผมจะมีแบบใหดู เปนแบบที่คิดกัน
แตยังไมไดเปนแผน ซึ่งเราก็ตองมาดูวาในพื้นที่ เห็นดวยไหมอะไรตางๆ นา  ๆ
ซึ่งเราก็จะไมทําเอง เราจะใหมีสวนรวม และสีแดงๆ คือการขัดแยงของคนที่
ใชประโยชนอยางนาบัว นาขาว หนาน้ํามานาบัวทํางานได เก็บบัว พอน้ําลด
ขาวรุกเขาไป ใชสารเคมี ปรากฏพอน้ําขึ้นมาอีกบัวปลูกไมไดแลวเพราะ 

  มีสารเคมีของขาวอยู หรือแมแตประมง มี สอง เขตหามจับโดยเด็ดขาด  
  สวนใหญก็อยูในเขตหามลา อีกเขตหนึ่งปรากฏวาใหใชตาถี่ตาหาง

อะไรได แตปจจุบันปญหาเกิดมีการช็อตปลาเนื่องจาก กรมประมงตอบเรา 
ที่ช็อตปลาเพราะวามันหาปลายากขึ้น นั่นแสดงวาทรัพยากรในบึงตาง  ๆลดลง 
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  จากมลพิษหรืออะไรตาง  ๆ ตรงนี้เราจะดูหมดเราจะเสนอกลยุทธ อันนี้คราว  ๆ

ก็คือวาจะไมทํางานคนเดียว สีตางๆก็เปนภาคีตาง  ๆไมวาจะเปนผูเชี่ยวชาญ 
ของเรามีผูเชี่ยวชาญในทุกเรื่องประมาณ 23 คน เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องของที่
จะมาดูภาคเอกชน เราก็จะติดตอภาคเอกชนทั้งหมดไมวาจะเปนของสภา
อุตสาหกรรม และก็องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางของอบจ. เรา ตามอบต. 
ตางๆ ภาคประชาชนและก็ภาครัฐ โดยใชหลักกฎหมาย เราจะไมใชหลัก
นิติศาสตร เราจะมาใชหลักรัฐศาสตรดวย แตตอนนี้เรามีกลยุทธหนึ่ง เดี๋ยวจะ
นําเรียนสมาชิกทานวา เรามีแนวทางยังไง ที่จะทําใหปลดล็อกพวกนี้ได ไมงั้น
มันไมหลุด อันนี้คือวิธีการศึกษา เราศึกษาบนพื้นฐานอะไร สํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ กําหนดใหเราบอกวาอาจารยตองทําตามยุทธศาสตร
น้ํา 20 ป นะของรัฐบาล ก็มีอยู 6 ยุทธศาสตร ก็คือ น้ําอุปโภค
บริโภค ความมั่นคงของน้ําก็คือเกษตรและอุตสาหกรรม น้ําทวมน้ําแลงและ 

  การอนุรักษและอุทกภัยกับน้ําทวมและการบริหารจัดการ ทางคณะกรรมการ 
  ใหญอีก 4 ยุทธศาสตรเหมือนกัน การจัดขอบเขตการใชประโยชน 
  ที่ดินดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลาสุดคณะรัฐมนตรีมี 
  หนังสือถึง สนทช . มาวาคุณเพิ่มไปอีก 3 ขอ เรงดวนเลยนะ ระบุให 
  เรงดําเนินการบุกรุกพื้นที่เดี๋ยวจะมีกลยุทธใหทานดูวา ในสิ่งที่ทางที่ 
  ปรึกษาม.นเรศวรคิดมันจะเปนยังไง  อันหนึ่งก็การใชประโยชน 

  ที่ทํากิน เพิ่มปริมาณแหลงน้ําซึ่งตัวน้ีรัฐบาลดูแตใหดูในฐานะองครวม
ทั้งหมด จะเปนแผนขนมชั้นในอดีต รัฐบาลไมมอง ไมเอา บอกม.นเรศวร 
สนทช. คุณตองทําใหได เราจะดูเรื่องสิ่งแวดลอม เราไมไดมาทํา อีไอเอ 
ตอนนี้ยังไมถึงขั้นทํา อีไอเอ แตเราจะมามองภาพรวมวาถาเราจะ
แกปญหาบึงทั้งหมด ทั้งระบบเราจะทํายังไง เพราะฉะนั้นในสวนของอีไอเอ
ไปดวยเพราะเนื่องจากวามนัมีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเขามายกตัวอยาง 
เชนน้ําเสีย น้ําอะไรตางๆหรือแมแตน้ําเสียจากชุมชนเมืองที่ลงไป ตั้งแต
พิจิตร  ลงมาเลยตอนน้ีเราดูทั้งระบบตอนนี้ตัวอีไออี เราก็จะทําไวดวย  

  เมื่อรัฐบาลอนุมัติตางๆ นานาทุกอยางไดเขากับระบบที่กฎหมาย
กําหนด อันนี้ที่เรามองก็คือกลยุทธขึ้นภูเขาสามทางหมายความวาไง เรา
ไมไดมองจุดใดจุดหนึ่ง  เรามองทั้งหมดทางดานวิศวกรรม วิศวกรรมก็คือวา 
ถาน้ําไมเขา จะทํายังไง อาคารระบายน้ําหรืออาคารบังคับน้ําตรงไหน
จําเปนตองทําตรงไหนจําเปนตองปรับปรุงเราจะดูทั้งหมด แมแตคลอง
ตางๆ ที่มันแคบและก็ไมมีคลองสงน้ําไปใหราษฎร เราจะดูทั้งหมด 
สิ่งแวดลอมอยางที่ เรียนทานไป เราจะลงไปดูโดยลงไปดูในพื้นที่ เลย
ผูเชี่ยวชาญทุกคนจะลงไปในพื้นที่หมดแลว ตอไปดานสังคมตอนนี้มีการ
ขัดแยงกันในบึงฯ  ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางประชาชนกับ
หนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐดวยกันเอง ประชาชนกับ
ประชาชนดวยกันเองอันนี้เราเก็บปญหามาหมดแลว แลวเราจะเขาพบเปน
จุด  ๆเปนกลุม  ๆเพื่อหาทางออกคือตองเรียนทานสมาชิก ผูทรงเกียรติ อยาง
หนึ่งวาการที่สนทช.ให ม.นเรศวรเขามาทําเราจะไมสรางความขัดแยงเพิ่มจาก 
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  เดิมเราจะมาหาทางออกให ที่ ม.นเรศวรพูดไดอยางนี้เพราะวา เราเคยถูกใช 

ใหไปแกปญหากรณีแกงเสือเตนทานคงเคยไดยิน  31 ป ที่เขาตอสู
กันมา ที่ประชาชนในแกงเสือเตน เขาไมยอมใหทางราชการเขาไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกรมชลประทาน  แตเราเขาไปเขาไปเพื่อไปหาทางออกใหม ปรากฏวา
ปจจุบันนี้ แกงเสือเตนยอมใหทางกรมชลประทาน ยอมใหรัฐบาลเขาไป
พัฒนา แตวาไมไดสรางเขื่อนนะครับแตมีทางออกซึ่งม.นเรศวรเขาเสนอให  
เราจะทําลักษณะเชนนั้นวาเราจะไมมาสรางความขัดแยง หรือเราจะไม
เขาขางใคร แตเราจะเปนคนกลางดูฟงทุกเสียง ดูทุกคนวาแตละคนมีเหตุผล
ยังไง และเราจะมาหาทางออก เราจะไมมาเชื่อใครสักฝง แตเราจะเอาขอมูล
ทั้งหมดมารวมกันและพิจารณา ที่เรียนไวที่เรากําหนดทางที่ปรึกษากําหนด
พื้นที่ที่หนึ่งก็คือ เรากําหนดคือใชความสูงของระดับ คือ 24  ม.รทก. หรือ
ระดับน้ําทะเล เราถือวาเปนพื้นที่เซนทซิทีฟ เพราะอะไร เพราะจากที่เรา 

  วิเคราะหมา ถาสมมติเก็บระดับน้ําที่ 24  ประชาชนยอมรับได แตหามเกิน
เพราะฉนั้นเราจะศึกษาในพื้นที่ที่ หนึ่งวา ในพื้นที่ 24  ม.รทก. อาจจะมี 20 
หมูบาน 30 หมูบาน ตัวนี้เราจะลงไปหาขอมูล ในพื้นที่ที่สองก็คือถัดจาก 
24  ม.รทก. ขึ้นมา  จนถึงขอบเขตของนสร. ที่ทางกรมที่ดินเขาออกแลว ตัวนี้
เปนพื้นที่ที่สองซึ่งสวนใหญจะเปนนาขาว สวนใหญเปนเกษตรกรรม  

  ตัวนี ้เราก็จะไปหาขอมูลอีกระบบหนึ่ง ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่สาม
ทั้งหมด เราดูไปจนถึงสามจังหวัด ก็คือ พิจิตร ลพบุรี เพชรบูรณ ที่เห็นเปน
จุดแดงๆ เล็กๆ นั้น เปนฝายดักตะกอนของกรมชลประทานซึ่งสรางมานาน
แลว ซึ่งปจจุบันจากการรีวิวขอมูลหรือการศึกษาขอมูล สวนใหญก็ตื้นเขิน
หมดแลว จุดพวกนี้เราจะดูทั้งหมดเพราะวาเราจะปองกันตั้งแตตะกอนดิน 
ดินที่ลงมาจากขางบนเพื่อจะลดปริมาณที่จะมาสะสม เราจะดูทั้งระบบใหนะ 
ผมจะบรยายไปกอนแตตอนทายผมอยากจะขอความเห็นทาน จาก  12  กล
ยุทธ คือศึกษากันมาผูเชี่ยวชาญกําหนดวาถาจะแกปญหาบึง เราควรมีกล
ยุทธอะไรที่จะแกปญหา อันที่หนึ่งการเสริมสรางการเติมน้ําเขาสูบึง ฯ  เพื่อ
รักษาระบบนิเวศน พูดงายๆก็คือวามีแผนอะไรบางที่จะทําใหน้ํา ที่ไมเคยเขา
บึงหรือบึงที่มันยังขาดน้ําอยูใหมีน้ําเต็มหรือไมก็เทากับรักษาระบบนิเวศนก็
เทากับวาอยางนอยใหมีน้ําคงที่ตลอดป อันนี้เปนกลยุทธครับ ผมยังไมพูดถึง
แผนโครงการนะครับ เพราะวาการที่จะไดแผนโครงการผมมีเวลาไมเกิน 5 
เดือน ตอนนี้เหลืออยู 3 นะครับ เพราะทางสนทช. สงแผนสมบูรณทั้งหมด 
ภายในวันที่ 15 กันยายน เราเริ่มงานกันวันที่ 27 พฤษภาคม  ตอนนี้เขา
เดือนที่สองแลวเพราะฉนั้นตองเรงสปดเปนสามเทา สี่เทา เราจะตองออกแผน
ทั้งหมดใหเสร็จกอนกันยายน  อันที่สองคือแกไขความเดือดรอนจากการใช
ประโยชนที่ดิน พูดภาษาชาวบานเขาใจกันงาย  ๆเราจะหาหนทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือการปฏิบัติการเขาไปใชประโยชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ยกตัวอยาง
เชนในปจจุบันถาใครจะทําอะไรในบึงฯอันดับแรกตองไปที่กรมประมง 
สอบถามหนวยประมงกอน ถาประมงบอกทําไดคุณตองไปหาที่ธนารักษ ธนา
รักษบอกจะใหเชาหรือใหฟรีคุณก็ตองไปหาที่หามลา เพราะกิจกรรมของคุณ 
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  ขัดกับหามลากวาจะไดก็เปนป แตในกรณียุทธศาสตรนี้ ถาสําเร็จหรือมี

แผนปฏิบัติมันจะเปนเหมือนคูมือปฏิบัติวาถาใครไปทําอะไร วันสตอปเซอร
วิค จุดเดียวเลย ยังไงเดี๋ยวใหทางม.นเรศวรดูกอน สวนใหญกลยุทธที่สาม คือ
ลดมลพิษภาวะทางเคมี ตอนนี้ปญหาที่บึงบอระเพ็ดใชสารเคมีกันเยอะมาก 
แตก็มีแนวทางวาเราจะทํายังไงซึ่งเราดูเกษตรอินทรียตางๆ ตอนนี้มันมี
แนวทางอยู อันนี้เราก็บรรจุไปในแผนอันที่สี ่ออกแบบการขุดลอก
บึงบอระเพ็ด ทุกอยางเปนระบบ เดี๋ยวอาจารณมนู ขึ้น ไปดูรูปที่เขาคิด
กันขึ้นมา เปนระบบยังไง ปจจุบันถาขุดลอกบึงบอะเพ็ดก็จะเห็นกรม
ชลประทานหรือไมก็ทหารมาขุดตรงสะดือบึงฯ เทานั้นเอง ขุดไปเรื่อยๆ  แต
มีคนคิดครับ มีคนคิดไอเสนสีฟาๆ แนวคิดนี้ถูกนําเสนอ ซึ่งสนทช  

  เปนผูดําเนินการถาเห็นแนวสีฟาๆคือแนวบนดักตะกอน แลวที่เห็นเปนกลม  ๆ
ฟา  ๆอันนั้นคือบางจุดตองขุดกวาง และเอาดินขึ้นมาพูนเปนเขียวๆ นะครับ  

  เรานําดินที่ขึ้นมาเปนเวิ้งนําดินตรงนี้ขึ้นมาทําเปนภูเขา ภูเขาตรงนั้นทํา 
  อะไร ปลูกปาใหนกอยู ในบางจุดอาจจะเปนแหลงรานคา อันนี้คือแนวคิด 
  แบบบูรณาการณ เพราะฉะนั้นแผนที่จะนําเสนอไมใชทําหนวยงานเดียวครับ  
  หนึ่ง กรมชล ขุด อันที่สองขุดตรงไหน ประมงตองบอกวากรมชลประทาน 

 คุณขุดตรงนี้ปลาถึงอยูได ในขณะเดียวกัน ถาจะเอาดินมาสรางใหนกอยู 
 หรือสัตวปาอยู คุณตองถามกรมอุทยานหรือหามลาวากองตรงไหนทานจะ 

เห็นการบูรณาการอยางนอยสามหนวยงานและ ในขณะเดียวกันตรงนี้
ก็พนมาเมื่อเสร็จแลวทองเที่ยวเขา ตลาดเศรษฐกิจเขา ตอไปแผนเราจะเปน
ลักษณะนี้ จะไมเปนแบบตางคนตางทํารอบบึงฯ เปรียบเทียบนะครับก็จะมี
ทางจักรยานอะไรก็แลวแตตามแนวคลองทานจะเห็นวา  นี่คือการบูรณาการ
แผนรวม วันนั้นนายกฯ  ทานเห็นอยางนี้ทานก็บอกวาถาทําไดทานก็โอเคเลย
นะ ลองไปทําดูเปนภารกิจพวกผมที่จะตองมากําหนดแผนตาง  ๆ พวกนี้วา ใน
รายละเอียดแผนจะเปนอยางไร  ตอไปเปนการบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้คือ
หัวใจหลักกว็าได เพราะอะไรครับปจจุบันทําอะไรก็ไมได ทํานิติกฎหมาย
หามลา ทํานิติกฎหมายประมง สรุปแลวประชาชนที่อยูขางใน 
ปจจุบัน สตง. มาตรวจวาถนนอยูไดยังไง ไฟฟาเขาไปไดยังไง สภาพ
นี้ผมเจอมาหมดแลวตอนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของทางในปา 
ก็เหมือนกัน มีแนวคิดหนึ่งถาเราทําเปนพื้นที่นี้เปนพื้นที่พิเศษ ไมใช
ปกครองพิเศษนะครับ ฟงดีๆนะพื้นที่พิเศษ ยกตัวอยางเชน เขตสิทธิ
พิเศษของแมสอด ที่พิเศษพวกนี้จะมีกฎหมาย มีระเบียบ ซึ่งใช
เฉพาะจุดออกมาบริหารจัดการโดยใหพื้นที่เปนผูรับผิดชอบ ปจจุบัน
จะทําอะไรนี่ไปสวนกลางเลยครับ แตถาเรานําเสนอตัวนี้สามารถ
บริหารจัดการแลวสิ่งที่เราเคยทําเดี๋ยวขอนําเสนอนะครับ อันนี้ยัง
ไมไดรับเปนของจริงนะครับ แตที่เราเคยทําเราเคยคิดรูปแบบอันนี้
ขึ้นมาใหกับอีกองคกรหนึ่ง องคกรที่อยูในนครสวรรค สามารถทํา
อะไรโดยไมตองไปขอแตไดรับอํานาจโดยถูกตองนะครับ เรียกสิทธิ
พิเศษ ยกตัวอยางเชน ขางบนสีมวงๆ นี่คือ นโยบายทั้งหมดไมวาจะ 
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เปนสนทช. กระทรวง  อะไรที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการฟนฟู ที่
ผมบอกวารองสมคิดทานเปนประธาน อยู และแผนที่วาที่ผมตอง
ทําสีน้ําตาลขางลาง จากนั้นผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ในฐานะ
ที่เปนประธานอนุกรรมการตัวนี้ ตองประสานงานกับผูวาฯ อีกสาม
จังหวัด ที่ผมเรียนก็คือ เพชรบูรณ  ลพบุรี  พิจิตร ซึ่งเขาเปนพื้นที่
เหมือนเปนพื ้นที่บัฟเฟอรของเรา การปองกันเขตหนาของบึง
บอระเพ็ด มีคณะอนุกรรมการ มีฝายปฏิบัติการ ผูวาฯ กับทีมงานตรง
นี้สามารถจะสั่งการอนุมัติโครงการอะไรก็ไดที ่พ ัฒนาบึงฯ ซึ ่ง
กฏหมายปกติไมสามารถดํา เนินการได แตรูปแบบนี้เดี ๋ยวผม
จะตองทํามาและนําเสนอทางสมาชิกฯ ดวย และประชาชนใน
พื้นที่ดวย ที่ผมเรียนวาสามารถแกปญหาได ยุทธศาสตรที่ยกระดับ
และสงเสริมศักยภาพหนวยงานภาครัฐ มันจะเปนลักษณะพูดงายๆ 
ก็คือวาเราจะกําหนดวาพื้นที่ไหนหามเลย เชนยกตัวอยางของพื้นที่
ประมง หามทําอะไรทุกอยางตรงนั้นหรือหามลา อันไหนหวง หวงทํา
ไดบางอยาง อันไหนใหคุณก็ทําเลย เพราะปจจุบันอยางที่เราลงไป
รีวิวปญหาของราษฎร ราษฎรก็งงเหมือนกันวาจะใหทําอะไรตรงไหน 
ในเมื่อเขตก็ไมแนนอน ซึ่งอันนี้เดี๋ยวมีวิธีการนะครับ การจัดการแกไข
ปญหาน้ําเสียมันไมใชในชุมชนของนครสวรรคอยางเดียว อบต.
ทุกอบต. ตามพื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่น้ําเสียลงที่นี่หมด ตรงนี้เราอาจจะให
องคการน้ําเสียซึ่งสังกัดสํานักนายฯ มาชวยดูวาทุก อบต. ตอไปจะมี
ระบบกําจัดน้ําเสียของอบต. ไหม แตไมใชตองใชเงินมากมายเปน
ระบบน้ําเสียที่มันเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เหมือนหนองผักเบี้ย  ซึ่งใช
ระบบธรรมชาติบําบัด  ตอไปก็คือการฟนฟูตนน้ํา ทําไมตองดูในพื้นที่
ที่สาม เราจะไปลูกปา เราจะไปสรางอางเก็บน้ําตรงไหน ยังไงเพื่อ
รักษาระบบตนน้ํา ตอไประบบการชลประทาน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พื้นที่ที่สามจะมีอางเก็บน้ําในแผนอยูสามตัว ตอนนี้กรม
ชลประทานสรางไปหนึ่งตัวแลวเหลืออีกสองตัว ถาเกิดเราสรางที่ตรงนั้น
ปรากฏวาน้ําที่มันจะลงบึงบอระเพ็ด  ถูกสกัดไวชวงหนึ่งรวมถึงตะกอน
ดวย แลวก็สามารถปลอยน้ําตรงนี้สรางพื้นที่เกษตร พื้นที่เกษตรก็
ตองดูดวยวาเราจะปลูกอะไรเปนอินทรีย  ตอไปก็ดานกฎหมาย
นิติศาสตร อยางที่บอกนี่ละครับ ตัวนี้เรามีผู เชี่ยวชาญทางดาน
กฏหมายมาดูวาถาสมมติจะตองประกาศเปนพื้นที่พิเศษจริงๆ จะมี
กฎหมายตัวไหน ทํายังไงหรือวาเสนอกฏหมายใหมเลย เพราะไมงั้น
ปลดล็อกบึงบอระเพ็ด ไมได ตัวนี้กฎหมายสําคัญเพราะ ยังคุยกับ
ทานผอ.ประมง ผอ.อะไรตางๆ บอกวาอาจารยมันมีขอบเขต พวก
ผมก็มีขอบเขต ยกตัวอยางเชน เจาหนาที่ประมงไปเจอคนลานก 
ทําไมไมจับ เจาหนาที่บอกวานกมันไมใชสัตว ไมใชปา ไมใชสัตวน้ํา 
หามลาไปเจอเขาจับปลาก็จับไมไดอะไรลักษณะนี้ ตัวนี้เราจะมาแก
ดวยกฎหมาย ตอไปสุดทายยุทธศาสตรที่ 12 ที่เปนหลักเรียนรู 
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คุณคาทรัพยากรทองถิ่นเชิงทองเที่ยวนิเวศน อันนี้เรากําหนดก็คือเรา
มุงเนนที่ทองเที่ยวครับ ไมงั ้นจะไมมียุทธศาสตรของทองเที่ยว
เขาไปใส ซึ่งโครงการของ อบจ. นาสนใจเยอะนะครับ แตถาเสนอ
ตรงๆ ไมไดแตเดี๋ยวมีการนําเสนอ และอันสุดทายยุทธศาสตรที่  13  
โครงการเรงดวน อันนี้เราถูกสั่งมาเลยบอกอาจารยทํายังไงก็ไดขอ
สองโครงการ ที่ไมตองศึกษาอีไอเอ แปลงงบไดปลายปนี้จะเอางบ
ปลายปยังเหลือจายมาแปลงลงเลย ตอนนี้กําลังดูอยูวาการขุดลอก
ตรงไหนที่มันจะโอเค ซึ่ งขุดลอกนี่มันไมตองศึกษา ซึ่งตัวนี้ตอง
ประสานในพื้นที่ดวย คือเราถูกสั่งใหกําหนดมาสองโครงการเลย 
กําลังจะดูวาถาเกี่ยวกับเรื่องน้ําเขานํ้าออกจะไหวไหม สายวิศวกร  
เราไหวไหม ถาไหวเราจะแกเดี๋ยวนี้เลย เพราะวาอยางนอยน้ําจะได
เขาบึงฯ เราอยางเต็มที่ขอเวลาของ มหาลัย อีก 2 เดือน ครับ 
แลวจะนําเสนอนะครับตองกราบขอบพระคุณรองฝายทหาร ตอน
นั้นเรายังไมไดเซ็นสัญญาพูดงายๆทานก็กรุณาเรียกประชุมใหกอนวา
อยางวันนี้ ทําไมเราตองมาที่ อบจ.เพราะเนื่องจากวาเราตองมาคารา
วะเจาที่กอนนะครับ วาเรามาทําอะไรตองเรียนขอบคุณทาน
ประธานสภาฯ และทานปลัดฯ ดวยที่ใหโอกาส ตอไปครับเราตอง
เดินตะลุยงานพบหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดครับ ไป
เรื่อย ๆ ครับ  พยายามไปทุกที่ที่เกี่ยวของ เราไปหมดครับ มีการ
ร ว มม ือ ขอ งมห าล ัย  ทั ้ง ร า ชภ ัฏ  มหาลัยมหิดลและมหาลัย
เจาพระยา เรารวมหมด และในชวงแรกเขาไปสามหมูบานนี้กอน
เพราะเราเขาไดแคนั้น ตอนนี้ผูเชี่ยวชาญนั่งอยูแตในหองแอรเราไม
ตองการ เราพามาหมดเลยใหดูทุกจุดที่เปนปญหา เทาที่เราดูไดของ
บึงบอระเพ็ด เพราะอะไรครับผูเชี่ยวชาญพวกนี้ตองมาดูและตองมา
นั่งออกแผนเพื่อจะแกปญหาในฟวงานหรือในความชํานาญของ
ตัวเอง เพื่อที่จะสงแผนมาใหเรา เราจะมีผู เชี่ยวชาญเรื่องแผน
รวบรวม ตรงนี้ผูเชี่ยวชาญเห็นหมดและมีการประชาคม 20 ครั้ง 
หมูบานในพื้นที่ทั้งหมด 32 หมูบาน แตเรามี 20 ครั้ง แตผมวาตอง
ลงเกิน เดี๋ยววันนี้ผมไปพบรองนายกฯ ที่พนมเศษเพราะฉนั้นเราลงมา 
9 ครั้ง ซึ่งชาวบานก็จะเริ่มใหปญหาวาจริงๆ แลวความตองการของเขา
จริง  ๆคืออะไร สิ่งที่ถูกบันทึกไวมันจริงทั้งหมดไหมถาทานใหขอมูลอะไร
ตางๆ ผมยินดีหรือไมเราพบกันนอกรอบก็ไดเพราะวาเรามีเวลานอย 
ตอไปครับ ลาสุดวันที่  27 มีการปฐมนิเทศนโครงการที่ในสวนของ
บึงบอระเพ็ด ที่เดียวกับที่ทานนายกฯ มา คนประมาณ 295 คน ซึ่ง
อยางที่ม.นเรศวรเคยจัดมา ไมเคยมีคนเยอะขนาดนี้ทาน อยางมาก
เราแค 180 คน เต็มที่แลวที่ของบึงบอระเพ็ด 295  คน ก็จะมีทาน
เลขาธิการ  สนทช. คือดร.สมเกียรติ เปนประธาน และทานผูวาฯ ไป
เปด ไปกลาวตอนรับ และเราชี้แจงไปสวนหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได
ขอมูลเพิ่มเติมไปเยอะคือจริงๆ เราไมไดเชื่อขอมูลที่บันทึกทั้งหมด  
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เราอยากจะไดขอมูลที่มันเปนปจจุบัน ปญหาจริงๆ ลึกๆ จริงๆ ตอไป
ครับ เดี๋ยวถาจบจะขอความเห็นจากทานเพิ่มเติม ที่เราลิสปญหา
มามันมีอยู  11 ขอ แตจริงๆแลวมันมีมากกวานั ้น เราจะเอา
ปญหาตรงนั้นมาแกปญหาตอไปครับ ตอนน้ีก็เรียนถามทานนะครับ
ที่ผมบรรยายมาเนี่ย 13 กลยุทธ ทานคงจําได ทานคิดวา  13  กล
ยุทธ สามารถที่จะแกปญหาบึงบอระเพ็ดได ผมขอความเห็นนิด
หนึ่ง เพราะอะไรเพราะตอนนี้ สนทช.เขาบอกวา อาจารย ที่
อาจารยคิดมาอาจารยไดรับคํารับรองจากใคร ซึ่งผมไปทุกที่ผม 
ก็จะถามประชาชนสวนใหญก็เห็นดวย ที ่นี ่ถือเปนโอกาสชาว
นครสวรรค ถือวาสามอําเภอที ่ไมไดอยู ทาตะโก ชุมแสง และ
อําเภอเมืองฯ ถือวาบึงบอระเพ็ด เปนเพชรเม็ดงามของประเทศ 
เราฐานะเปนเจาบานผมก็อยากจะเรียนถามสมาชิกผูทรงเกียรติ
ท ุกท านว าจาก 13 กลยุทธ ที ่ผมนํา เ สนอ เนี ่ย  ทานเห ็นว า
เหมาะสมรึยังถาทานเห็นวาเหมาะสมแลวกรุณายกมือขึ้นนิด
หนึ่งครับ เดี๋ยวจะถายรูปไปสงกรุงเทพฯ ครับ ขอบคุณมากครับ 
วันนี้คือมาหลักๆ คืออยากจะไดแคนี้ครับ เชิญทานประธานฯ ครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง    - ก็เปนสิ่งที่ดีนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยไดเห็นความสัมพันธและก็ทาง 
ประธานสภา อบจ.นว.  รัฐบาล  แตสิ่งที่ตัวดิฉันเองซึ่งเปนผูเกี่ยวของนะคะ ซึ่งประชาชน 
  อยูในเขตพื้นที ่เนี ่ยก็เลยอยากถามวาแผนแมบทและกลยุทธที่

ทางมหาลัยนเรศวร  ไดลงพื้นที่จริงๆแลวเนี่ย สิ่งที่เราอยากจะรู 
  ในเรื่องของผูที่มาอาศัยทํากิน อยาเรียกวาผูบุกรุกเลยนะคะ  
  ซึ่งประชาชนมาอาศัยทํากินในเขตบึงบอระเพ็ด ในแผนแมบทบอกวา

เราจะทําเรื่องนี้ดวยกับผูที่บุกรุกที่แตวาตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีความคิดวา
ในสิ่งที่จะมอบใหกับประชาชน เรายังไมไดคิดเราจะปลอยพื้นที่วาง
ใหกับเขตบึงบอระเพ็ดซึ่งประชาชนทํามาหากินอยูแลวเนี่ย ซึ่งเราจะ
มาจัดระบบใหเคาขึ้นมาอยูในระบบแลวเนี่ย เราจะมีผลหรือวามี
ขอคิดเห็น อยางเชนยกตัวอยางวาถาเกิดในโครงการที่ผูอาศัยอยู
ประมาณ 2 – 3  พันไร อยูตรงบึงบอระเพ็ด ในอนาคตมันจะเปนไป
ไดไหมวาถาเรายกมาเขาโครงการ ในเมื่อทางรัฐบาลนี้ก็ไดมองเห็น
ถึงไบโอฮับ นะคะ ก็อยากนําเสนอวากลุมเนี๊ย เราเอามาเขาโครงการ
ซึ่งทําปลอดสารพิษ ซึ่งอยูในโซนนิ่งที่เหมาะสม จัดระบบโซนนิ่งใหเคาได
ไหมคะ แตวาใหเคามาเชาหรือวามาเสียคาบํารุงพื้นที่ถูกตองตาม
ระเบียบ สิ่งนี้คะที่ประชาชนมีความกังวล อยากทราบวาในสิ่งที่ทาง
รัฐบาลไดใหทางมหาลัย เขามาทําขบวนการ หรือวามาทําแผนแมบท
กับบึงบอระเพ็ดยุทธศาสตรตางๆ เนี่ย เราเห็นดวยนะคะและก็เปนสิ่ง
ที่ดีมากๆ ซึ่งคนนครสวรรคไดรอคอยมา แตวาตัวดิฉันเองในฐานะที่ 
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  เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนที่อยูในเขตรอบบึงบอระเพ็ด ก็อยาก

ทราบนะคะขบวนการตรงนี้จะมีผลรองรับหรือวาจะมีสิ่งที่ทําใหกับ
ประชาชนมีที่อาศัยทํามาหากินจะเปนอยางไรตอไปคะ  

 
พลตรี ดร. ศิลปานันต   ลํากูล  ที่ทานประธานฯ  พูดมาเหมือนที่เราคิดไวเลยคือที่เราวางแผนไวคือ  
อาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมแผนไวก็คือวาในสวนที่ทําไมเราถึงตองกําหนด  รตก. ใหชัดเจน

เพราะตัวนี้เราตองมองวาสมมติ เขากําหนด  24  เราจะไดรูเขต

แนนอนวาเขาตองการน้ําเทาไหรคือตองตอบของการบรหิารจัดการน้ํา

ใหไดและหลังจากนั้นจากที่ประธาน ฯ วาพื้นที่ที่เหลือจะทําอะไรคือพื้นที่

บึงบอระเพ็ดมีศักยภาพทําเกษตรอินทรียอยูแลว ทางเรามนัจะมี

ยุทธศาสตรอันนึงที่ทานเห็นทีท่ําเกษตรหรือกจิกรรมที่เปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม ตัวนี้ยกตัวอยางงายๆ เขาเคยทํานาแลวใชสารเคมี 

  ถาเราเปลี่ยนเขาไปทํานา เขาบอกวาอาจารยถาทํานาโดยระบบปกติ

เงินไมได รายไดไมพอ เราก็บอกวาทําไมไมเลี้ยงปลาในนาขาวละ 

เหมือนเกาๆ  หรือเลี้ยงกุงก็ได มันมีอยูแตตองเปลี่ยนเปนระบบ 

  ทําเกษตรอินทรีย เพราะฉะนั้นเขาจะไดทัง้กุงทั้งนา คือตรงนี้เรามอง

หมดครบั เราจะทําใหอยางเรื่องไบโอฮับของทานประธาน ฯ บอก  

  ถาแผนตัวนี้ทําใหราษฎรในพื้นทีก่ําหนดเขตชัดเจนอยางที่บอก ตอง

โซนนิ่ง นะครบั ตัวนี้ราษฎรคิดวาจะใหความรวมมอื เพราะตัวนี้อยาง

ที่ผมเรียนขอเวลาม.นเรศวร  อีก 3 เดือน ครับ คือแผนอยางที่พวก

ทานพูดมา ทานประธานพูด ใชเลย แตวิธีการจะเปนอยางไรเดี๋ยวรอ

อีก  3  เดือน ซึ่งตอนนี้เรากําลังเรงงานอยู ครบั เชิญครบัทาน 

 
นางสาวชุติมา    เสรีรัฐ   -  เรียนคณะวิจัยในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด คะก็เปนนิมิตหมายที่ดี  
ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว นะคะที่บึงบอระเพ็ดเราเนี่ยจะไดทํางานใหมีความชัดเจนมากขึ้น  
  นะคะ สําหรับตรงนี้ที่ผานมาของบึงบอระเพ็ด เทาที่ทราบก็คือวา

หนวยงานแตละหนวยงานไมสอดคลองกัน คือแตละพื้นที่มีหนวยงาน
ที่ รั บผิดชอบ  ซึ่ ง  ณ ตร งนี้ ถ า เผื่ อ เป น ไป ได อยากให แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ สําหรับการดูแลการดูแลบงึบอระเพด็
ใหชัดเจนโดยเอาทุกหนวยงานมารวมเผื่อวามีการที่จะตองแกไข
ปญหาใดๆ ก็แลวแตเราจะได เรียกประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ทีเดียว นะคะจะไดไมยืดเยื้อ เปนปสองปอยาง
ที่ทางคณะวิจัยไดพรีเซนทมาเมื่อกี้นี้ นะคะแลวอีกสวนหนึ่งก็คือไมอยู
ในส วนของการวิจั ยและเพราะวิจัย เสร็จจะตองมีการปฏิบัติ 
เพราะฉะนั้นการปฏิบัตเนี่ยในการดําเนินการการปฏิบัติ อยากใหมี
ขอบเขตที่ชัดเจน นะคะไมวาจะเปนการลงงบประมาณก็ดี นะคะ 
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  ที่ผานมาอันนี้ยกตัวอยางในเขตพื้นที่ของอําเภอลาดยาว ที่ไดมีการลง

งบประมาณตางๆ มากมายเลยนะคะในการขุดลอกของกรม
ชลประทาน นะคะซึ่งการดําเนินการ คือการใชงบประมาณไมคุมทุน
ไมคุมคากับการดําเนินการ เมื่อชลประทานไดดําเนินการไปแลว  

  เกิดปญหากับพี่นองชาวบาน หรือเกิดปญหากับการดําเนินการไป  
 ชลประทานก็จะตั้งงบประมาณข้ึนมาอีกกอนหนึ่งเพื่อมาแกไข ซึ่งมัน 
 ไมจบ เพราะฉนั้นอยากใหใชงบประมาณอยางคุมคาที่สุด นะคะ 

  ในการดําเนินการโครงการตางๆ เพราะวาเงินทุกบาทเปนภาษีของ
ประชาชน ขอฝากทาง  ม.นเรศวรดวย ในการที่จะใหใครดําเนินการ
หรือทํางานขอใหมีแผนที่ชัดเจน อยาใหมันบานปลาย นะคะ ขอบคุณคะ 

 

พลตรี ดร. ศิลปานันต   ลํากูล - ที่สมาชิกพูดมานี่ ใชเลยครับ คืองานนี้เรียนทานอยางหนึ่ง 

อาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร  งานนี้ไมใชทํางานวิจัยนะ งานนี้เอาแผนแมบทที่ปฏิบัติไดจริง 

อยางที่ทานเรียน จะมีระยะเวลาของแผน งบประมาณแตละปสมมติ

เปนแผนระยะยาวปที่หนึง่ทําอะไร งบประมาณเทาไหร ปทีส่อง สาม 

สี่ จะออกมาอยางนั้น ขอเวลาเราอีก 3 เดือน ครับ นําเสนอแนนอน

ครับ ขอใหมั่นใจครับ เชญิครับทานครับ 

 

นายนพดล   สันติภาพจันทรา  - กราบเรียนทานประธานสภา ทานอาจารยมหาลัยนเรศวร 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค ก็ไดมีโอกาสเขาไปฟง 2 ครั้งแลวครับ ซึ่ งทั่วๆ ไปก็จะเกี่ยวกับ

ประชาชนดวย ผมจะพูดในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ซึ่งเราดูแลในพื้นที่ 165 ไร ซึ่งวันน้ันที่ทานไปประชุม ก็คืออยางนี้ครับ 

มีประมาณสัก 2 – 3 เรื่อง  เรื่องแรกคือเรื่องที่ทานจะมองเห็นไดวา

เราไดลงทุนไปในหลายโครงการในบึงบอระเพ็ด ซึ่งบางโครงการมันก็

ดําเนินการมาสักระยะหนึ่งหรือวากอนนี้ดําเนินการมาเรื่อยๆ ซึ่งเราใน

ฐานะที่ดูแลพื้นที่แหลงนั้นในเรื่องของการทองเที่ยวก็ยินดีที่ทานได

กลาววาจะมีเรื่องทองเที่ยวเขาไปดวยซึ่งเรามองวาตอนนี้ในบึงบอระเพ็ด 

ถือวาเปนจุดทองเที่ยวที่ดีที่สุดของในจังหวัดนครสวรรคซึ่งเราก็

พยายามทําอยูตลอดเวลา อยางที่บอกครับมันมีปญหาในเรื่องโครงการ

ที่ทานบอกจะสามารถเปลี่ยนชื่อได คืออยากจะฝากไวหนึ่งคือเราเคย

คิดวาสิ่งที่จะทําใหองคประกอบของบึงบอระเพ็ดมีแหลงกิจกรรมที่

เพิ่มขึ้น ก็คือเรื่องของสวนน้ํา ซึ่ ง เราไดถูกสอบถามจากหนวย

ตรวจสอบมามี หนึ่ง สอง สาม เดี๋ยวผมจะประสานทางทานผอ.สันติ 
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ใหทางม.นเรศวร ชวยดู ชวยตอบดวย วาหนึ่ง สอง สาม ขอ เราจะ

ตอบทางหนวยงานตรวจสอบวาอยางไร เพราะผมคิดวาเราไดคุยกับ

ผูใหญหลายทานคือถาสมมติ ตรงนี้มันเริ่มไดมันจะเปนจุดที่สามารถ 

ทําใหองคประกอบขางในมันจะดําเนินการตอไปได อยากจะฝากตรงนี้

ไวก็คือ เรื่องการทองเที่ยว  เรื่องการตอบของหนวยงานตรวจสอบ 

ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - สืบเนือ่งจากทาน สจ.นพพดล  ไดเรียนนําเสนอคืออยางนี้คะทาง 

ประธานสภา อบจ.นว. องคการบริหารสวนจังหวัด เราก็มีคณะกรรมการ เรื่องดูแลในเรื่องของ

บึงบอระเพ็ด ในสวนที่เรารับผิดชอบ เพราะฉะนั้นปญหาตางๆ เวลา

ทานอาจารยมีประชุมในกลุมยอยหรือมีประชุมอะไรที่อยากไดขอมูล 

 อาจจะมีประโยชนอยางมาก นะคะ เพราะวาทางเรามีคณะกรรมการ 

 พัฒนาบึงบอระเพ็ดอยูคะ ซึ่งประกอบดวยทาน สจ. และหัวหนาสวน

ดวยนะคะ อันนี้จะเปนประโยชนอยางมาก สวนในเรื่องของการทองเที่ยว 

ถาทานอาจารยมีการประชุม อยางไรก็เชิญพวกเราเขาไปรวมดวยไดนะคะ 

เผื่อที่จะไดใหขอมูลที่เราติดขัดหรือเปนประโยชนกับทางทานดวยนะคะ 

สมาชิกทานอื่นทานที่อยูกรรมการบึงฯมีอะไรไหมคะ ทานกิติรัตน เชิญคะ 

 

นายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกุล - เรียนทานประธานสภาฯ ครับ อยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี ผูแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นะครับ เกี่ยวกับเรื่องมาทําการศึกษา 

ทบทวนโครงการแผนพัฒนาฟนฟูตรงนี้นะครับ ชื่อโครงการมันก็บอก

อยูแลววาศึกษาและทบทวน คําวาทบทวนแสดงวาไดเคยทําไปแลว 

 เกี่ยวกับเรื่องบึงบอระเพ็ด ผมไดยินเรื่องการพัฒนาและฟนฟูบึงบอระเพ็ด

มานานมาก ตั้งแตผมเขามาเปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด

ใหมๆ นะครับ ผมอยากแสดงความคิดเห็นอยางนี้นะครับวาบึงบอระเพ็ด

ของเรานั้น มันมีผูมีสวนเกี่ยวของหลายสวนดวยกัน หลายกระทรวง 

ทบวง กรม ซึ่งเราปลอยปละละเลยมาเปนเวลานาน พื้นที่ แสนสาม

หมื่นกวาไร ขณะนี้เราเหลือสักครึ่งหนึ่งรึปาว เหลือประมาณครึ่งกวาๆ 

เทาที่ผมทราบขอมูลมานะครับ เพราะวาเราปลอยปละละเลยมา เราไมมี

เจาภาพที่เปนเซ็นเตอรอยางแทจริง ทุก ๆ กระทรวง ทบวง กรม  

ตางคนตางทํา เราไมไดมีการบูรณาการกันอยางแทจริง เราไมมี

เซ็นเตอร ภาครัฐก็พูดแตเพียงแควาเวลามาทํา ครม.สัญจร ก็พูดวา 
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บึงบอระเพ็ดมีความสําคัญ เปนบึงน้ําจืดแหงใหญที่สุดในประเทศไทย

เพราะฉะนั้นเราจะตองมีการพัฒนา ฟนฟู พูดมาตั้งแตรัฐบาลที่แลว 

ผมจําไดวาทานนายกทักษิณ ก็เคยมา ครม.สัญจร ก็พูดเรื ่องนี้ครับ 

แลวก็เงียบหายไป ครั้งนี้ก็ถือเปนนิมิตหมายที่ดีที่เรานั้นจะไดมี 

การศึกษาและทบทวนเรื่องนี้ นะครับ อยากใหยุทธศาสตรที่เรากําลัง

จะทําตรงนี ้ไดนําออกมาใชอยางแทจริง นะครับ  สิ ่งหนึ ่งที ่ผม

อยากจะฝากทานผูแทนจากมหาลัยนเรศวรนะครับ ในฐานะที่มาทํา

ศึกษาฟนฟูเรื่องนี้ทําแผนเสนอภาครัฐนะครับก็คือ ขอแรกคือเรื่องของ

เซ็นเตอร ใครจะมาทําเปนเจาภาพ เปนศูนยกลาง ไมอยางนั้นมันก็จะ

เปนจุดเกรงใจ กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ก็ตางคนตางทํามันก็ไมได

บูรณาการกัน อีกขอหนึ่งเรื่องของแผนรองรับผลกระทบ สิ่งใดที่ เรา

ปลอยปละละเลยมาเปนเวลานาน มันเรื้อรังปญหามันเยอะ 

ซับซอน เพราะฉนั้นตรงนี้ผลกระทบที่จะมีตอพี่นองประชาชน

ในพื้นที่จะทําอยางไรใหทุกฝายมีความพอใจ นะครับ อยางเชน

ที่ผมทราบมาเนี่ยพี่นองประชาชนบุกรุกไปในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

มากมาย นะครับ มีการปลูกสรางบานเรือน อบต.ก็ออกบานเลขที่ให 

ออกสิทธ์ิทํากินอะไรของเขาเยอะแยะหมด เพราะฉะนั้นการที่เราจะไป

ทวงคืนตรงนี้มันทําไดยาก  เพราะฉนั้นเราตองมีแผนรองรับวาเราจะให

เขาออกไปหรือวาเราจะทําอยางไร เขากระทบแลวมีที่รองรับใหเขามาก

นอยขนาดไหน ก็ฝากไวตรงนี้ครับ 

 

พลตรี ดร. ศิลปานันต   ลํากูล  - มีทานอื่นอีกไหมครับ ถาไมมีผมก็กราบขอบพระคุณทุกทานเลยครับ 

อาจารยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ใหขอเสนออันมปีระโยชน ผมจะเรงดําเนินการตามทีท่านพูด อยูใน

แผนเราหมด แตวาตอนนี้เราอยากจะไดรายละเอียดลึกๆ อยางนี้ครับก็

ขอขอบคุณอีกครั้ง ครับ ทานประธานฯ ครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - ในนามของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นะคะ ก็ตองขอขอบคุณ 

ประธานสภา อบจ.นว. คณะทํางาน นะคะ โครงการทบทวนแผนการพัฒนา ฟนฟูบึงบอระเพ็ด 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนอยางมากนะคะ ที่ไดมาใหขอมูลแลวก็

ไดมารับขอมูลจากตัวแทนของพี่นองประชาชนในสวนหนึ่ง ในสภาแหงนี้

นะคะ ก็ตองขอขอบคุณดวย ก็ขอใหโครงการนี้ลุลวงไปไดดวยดีนะคะ 

อยางไรก็ฝากในเรื่องของการทองเที่ยวในสวนขององคการบริหารสวน

จังหวัด ก็ดูแลรับผิดชอบ คือไดขอใชเราอยากทําเรื่องการทองเที่ยวเปน 
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ที่ยอมรับนะคะ แลวก็ทําโครงการที่คนนครสวรรคตองการ ที่อยากจะมีคะ 

ขอบคุณมากนะคะ คะตอไปในระเบยีบวาระอื่นๆ ทานสมาชิกมีอะไรที่จะ

เสนอไหมคะ เชิญทานกิติรัตน คะ 

 

นายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกุล  - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ที่เคารพครับ 

ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี มีประเด็นทีอ่ยากจะเรียนถามทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ เกี่ยวกับเรื่องผม

ไดรับคําถามมาจากพี่นองประชาชนเกี่ยวกับเรื่ององิลิชสคูล วาขณะนี้

ตามที่เราไดมีมติปดไปเรียบรอยแลวใชไหมครับ วาไดมีการคืนพื้นที่

ใหกับมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบรอยหรือยงัครับ เราไดปดสมบรูณแบบ 

รึยัง เราไดมีวิธีการถายโอนบุคลากรและนักเรียนไปยังไง ก็อยากจะให

ทางปฏิบัติหนาที่ไดช้ีแจงพวกเราจะไดมีคําตอบไปใหพี่นองประชาชนครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย    - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนะครับ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ขบวนการในการปดโรงเรียน นะครับ เมื่อประมาณตนเดือนก็ประชุม 

นายก อบจ.นว. คณะผูปกครองของโรงเรียน ก็สรุปแลวปดนะครับ ก็จะตองทําเรื่อง

ทรัพยสินนะครับ ทุกอยางที่เปนของอิงลิชโปรแกรมเนี่ย สงโอนใหกับ

โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นะครับ ทั้งครุภัณฑตางๆ และที่

เกี่ยวของที่เราสามารถเอามาใชประโยชนได นะครับ สวนที่เหลือพื้นที่นี่

เราก็ตองคืนมหาวิทยาลัยมหิดล แตมันมีเงื่อนไขวาถาเราคืน ถาเอามา

เขาสภาเนี่ย เราจะตองคืนภายใน  30 วัน ก็หมายความวาตอนนี้ 

กองการศึกษาก็จะไมมีที่อยู ตอนนี้เราจะขอดึงไปอีกนิดนึงวาเรากําลัง 

จะสรางกองการศึกษาฯ ใหมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ เมื่อสรางตรงนั้น

เสร็จเราก็จะยาย ยายไปตรงนั้น แลวเราก็จะเอาเขาสภา นะครับ เพื่อ

สงคืนพื้นที่อาคารใหกับมหาวิทยาลัยมหิดล ตอไป นะครับ อันนี้ก็เปน

เรื่องที่ตองใชวลานิดนึง เพราะตอนนี้แบบเสร็จแลว ของกองการศึกษาฯ  

รอเรื่องจัดซื้อจัดจาง คาดวานาจะประมาณตนปนะครับ คงแลวเสร็จ ก็

ตองนําเรียนที่ประชุมสภาแหงนี้รับทราบ คราวๆ แบบนี้กอน นะครับวา

เด็กไมมีแลวนะครับ ก็พยายามใหจบใหหมด นะครับ ก็เปนไปตาม

วัตถุประสงคของสภาและทางองคการบริหารสวนจังหวัด เรานะครับ 

ครับขอบคุณครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง - หมายความวาตอนนี้เราไมมีเด็กนักเรียนแลวใชไหมคะ หมายถึงวาจบ 

ประธานสภา อบจ.นว. ปการศึกษาไปหมดแลว แตวาเพียงแตเหลือทางเจาหนาทีท่ี่อยูกอง

การศึกษาตั้งเดิมอยูที่นั่น คะ เชิญคะทานนพดล 
 

นายนพดล   สันติภาพจันทรา - ไดยินจากทานปลัดฯ ครับคืออยางนี้ครับ พอหมดภารกิจที่อิงลิชสคูล 

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค กองการศึกษาฯ ตองมองตอไปและวา จิรประวัติ ที่กองการศึกษาฯ  

จะไปอยูตองมีการปรับเปลี่ยน ตองมีการทําอยางไรบาง ในเรื่องของการ

พัฒนาโรงเรียนนะครับ เพราะวากองการศึกษาฯ ทําอิงลิชสคูลมาสักพัก

แลวเขาจะรูระบบแลววาในการจางครูตางชาติอยางไร ระบบการเรียน

ยังไง ดังนั้นผมอยากให ถาสมมติวาเราจะไปทําจิรประวัติเนี่ย ถาเผื่อเรา

ไปเริ่มตนในชั้น ม. 1  ถาเผื่อเราไปทําเปนคลายๆวา มินิอิงลิชสคูล 

อยากใหมองตรงนั้น ไปเริ่มดูจุดที่เราจะตองเปลี่ยนแปลง ใหจิรประวัติ

เนี่ยเปนมินิอิงลิชสคูลใหไดแลวเราก็สามารถ นํานักเรียนอําเภอตางๆ  

ที่ทานสจ.อยูในพื้นที่รอบนอก เปนนักเรียนเกงแตวาทุนการศึกษานอย

แตคุณสามารถมาเรียนที่จิรประวัติ ในกรณีที่มีครูสอนภาษาอังกฤษ  

ที่เปนมินิอิงลิชสคูลได เราสามารถจะทําไดเพราะวางบประมาณก็มี 

บุคลากรก็มีครับ ผมไมอยากใหประสบการณ ที่คณะกองการศึกษาฯ 

ที่ไดรับมาจากอิลลิชสคูล ที่ผานมามันหายไป ดังนั้นเราลองไปจุดประกาย 

ไปเริ่มทําในชั้นของจิรประวัติสักหนอยดีไหมครับ ขอบมากคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็เปนสิง่ที่ดีนะคะ ยงัไงก็มอบภารกิจน้ีใหกบักองการศกึษาฯ ไปคิด 

ประธานสภา อบจ.นว.   แนวทางกบัทาน ผอ.จะเปนไปไดไหมคะทานผอ. ทีท่างทานสจ. เสนอมา 

 

นายอภิรักษ    อุนใจ   - กราบเรียนทานประธานฯ และทานสมาชิกทุกทานนะครบั เปนสิง่ที่โรงเรียน 

ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไดตั้งเปาหมายไวอยูแลววาจะพัฒนาโรงเรียนและก็จะสานตอในเรื่อง 

(จิรประวัติ) นครสวรรค การศึกษา โดยเฉพาะเรื่องภาษา นะครับ ซึ่งตอนนี้เรายังไมมีเปนหองมินิ

อิงลิช แตไดวางพื้นฐานคือในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนะครับ ไดมีวิชา

เพิ่มเติมในเรื่องสองภาษา คือ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกชั้น

จะตองเรยีน เราก็ใชบุคลากรที่ทางองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ไดจางเพิ่มเติมใหซึ่งเปนครูภาษาจีนหนึ่งคน และเปนครูภาษาจีนที่เปน

คนไทยหนึ่งคน นะครับ และก็ครูตางชาติอีกสามคน สอนในเรื่องวิชา 
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ภาษาอังกฤษ แลวก็ในปตอไปก็วางโครงการไววาถาเปนไปไดก็จะเปดเปน

หองมินิอิงลิช นะครับ ในสวนม.ตน เริ่มตนกอนครับ ก็เรียนใหทางที่

ประชุมทราบกอนครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - คะ อยางไรก็มอบใหเปนการบานนะคะ เชิญคะทานปลัดฯ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียนทานประธานฯ ครับ คือผมมองอีกจุดหนึ่งนะครับ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเรา มันเปนโรงเรียนที่เด็กพูดงายๆ  

นายก อบจ.นว. ความดอยโอกาส ของเราจะนอยกวาโรงเรียนอื่น ที่เปนมัธยมในตัวเมือง

นครสวรรค เรา ผมก็มองมุมกลับ นะครับ ในเมื่อเด็กเราเนี่ย ถาเรียน

วิชาการเยอะผมก็มองวาสูเขาไหวไหม จะสูไดสักกี่คน จะไดสักกี่น้ํา 

ผมเลยมองวาถาเราสงเสริมใหเรียนควบคูกันไป ใหเคาไดสองใบประกาศ 

คือไดวิชาชีพดวย อบจ.เราก็มวีิลัยการอาชีพอยูดานหนา ทํายังไงเปนหอง

ตัวอยางไดไหมใหเด็กกลุมนี้ที่เขาสมัครใจ แลวไดทั้งวุฒิทางดานวิชาการดวย

ดานอาชีพดวย ดีไหม ผมยังมองวารุนเราใครที่อยูโรงเรียนนครสวรรค 

คปศ.แบบผสม  เด็กเขาไปมศ1 รุนผมเนี่ยจะไดเรียนพวกชาง ชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส  ชางไม  ชางเชื่อม  เกษตร  ธุรกิจ   เด็กจะไดเรียนรูวาเขา

มีความตองการตรงไหน อยากเรียนตรงไหน เรียนจบไปแลวมีอาชีพ  

นะครับ ถาเขาไปตอยอดตรงนี้ผมวาไปเปนวิศวกรก็ยังได นะครับ จบไป

ตรงดานนี้ แตมันขาดโอกาสที่วามันไมมี ตองเรียนวิชาการไป จบไปมีงาน

ทํารึเปลาก็ไมรู แตถาเราไดตรงนี้เขามาเนี่ย ผมวาเขามีอาชีพทําเลย 

นะครับ รุนผมเนี่ย ผมชอบนะเขียนแบบ ชางอิเล็กทรอนิกส  แตอะไรพอ

เกรดเราดี อาจารยคัดเกรดอยางเดียวเลยไมคิดวาเด็กชอบอะไรสงไปเรียน

วิชาการอยางเดียวเลยผมวามันก็ไมใช ณ ปจจุบันนี้นะผมมองประเทศ

ขางเคียงเราคือสิงคโปรถาคุณสงลูกหลานไปเรียนสิงคโปร หลายคนที่ที

เพื่อนแลวสงลูกไปเรยีนสงิคโปร เขาจะเรียนวิชาชีพจบมาแลวมีงานทําแต

มันตรงขามกับความคิดของคนไทยเรา สงลูกตองใหเปนเจาคนนายคน

เปนหมอ สายวิทย ผมวามันไมใช นะครับ เราตองดูปจจัยแวดลอม

หลายๆ อยาง อยางโรงเรียนเราเนี่ย พื้นฐานของเด็กเราพอแมซับพอทลูก

ไหวไหม ในการเขามาหาลัยแตละคณะใชเงินคอนขางสูง เรียนแพทยใช

เงินเทาไหรพอแมสงไหวไหม มีทุนไหม ถามันไดวิชาชีพผมวามันจะชวย 
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เด็กๆเราใหมอีาชีพ อยางนอยไมมีชื่อเขามหาลัยแตก็มีอาชีพทํา ผมวาเรา

ภูมิใจแลวครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ก็เปนแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะ ซึ่งเราเนี่ยนาจะรับบุคลากรซึ่ง 

ประธานสภา อบจ.นว. ดอยโอกาสกวาโรงเรียนประจําจังหวัด โรงเรียนดังๆ เขาถูกจะคัดเด็ก

สมองดี  ๆไปหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝาก ทั้งทานผอ. กองการศึกษาฯ 

และ ผอ.โรงเรียนฯ เราไปรวมกันคิดเพราะวาทานเปนคนที่คลุกคลีอยูกับเด็ก 

เด็กที่อยูกลุมในวัยที่มันสมองซึ่งแตกตาง นะคะวาเราจะคิดยังไง ในสวน

ในเรื่องของสภาเองก็หวงนะคะ เพราะวาเขาคือลูกหลานของเรา เราก็

อยากใหลูกหลานของเราที่อยูตางอําเภอไดมีโอกาสเขามา อาจจะมีโอกาส

อาจจะผลิตไมไดเทาเขา สิบ ยี่สิบคน เราผลิตไดสักหาคนเราก็ถือวาเราได

ประโยชนเพิ่มขึ้นแลว ไดมูลคาเพิ่มแลว ดีกวาเราปลอยใหไปตามวาระ 

อยางปจจุบันนี้เราไมมีการคิดเพิ่ม หรือวาการคิดตอยอดนวัตกรรม ที่เรา

จะทํายังไงกับเด็กในมันสมองที่อยูระดับนี้ เราคงตองมาชวยเขาคิดเพราะวา

ตัวเองเขาคงมองทิศทางไปไมถูกเชนกันคะ ก็ฝากไวนะคะทาน 

ผอ.กองการศึกษาฯ ดวย   ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ดวยนะคะ วาเราจะ

ไปในทิศทางใดกันดี มันจะตองมีทิศทางคะ สมาชิกทานอื่นมีอะไรไหมคะ

ถาไมมีก็ขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป 2561 นะคะ ในวันที่  3  กรกฎาคม  

พ.ศ.2561  ณ บัดนี้คะ 

 

ปดประชุม    - เวลา 12.30 น. 
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